
สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการคลังของประเทศ

สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการถือว่าเป็นหน่ึงในพันธมิตรท่ีสำคัญของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์บทบาทของพระองค์ใน 
การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างหลากหลายและรอบด้าน และหน่ึงในการปฏิรูปท่ีสำคัญท่ีสมเด็จฯ 
กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการทรงอยู่ในกระบวนการมาต้ังแต่ต้นก็คือ งานปฏิรูปทางด้านการคลัง 
โดยในบทน้ีจะช้ีให้เห็นถึงบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการท่ีมีต่อการปฏิรูปการ 
คลังของประเทศ อันประกอบไปด้วยการจัดการรายได้ของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่าย 
และการหารายได้เพ่ิมให้แก่รัฐซ่ึงเป็นโครงสร้างเซิงกระบวนการของการคลังสมัยใหม่ โดยคืกษา 
ผ่านการจัดการปัญหาสุรา การจัดทำงบประมาณ และการคู้เงินจากต่างประเทศ ตามสำคับ

4.1 บทบาทสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกันการจัดการรายได้ของร้ฐผ่านกรณ  ี
ปัญหาสุรา

4.1.1 ความสำคัญของสุราที่ม ีต่อสยาม
สุรา จัดเป็นสินค้าผูกขาดของสยามมาต้ังแต่คร้ังอดีต รายได้ท่ีได้รับจากสุรา หรืออากรสุรา 

ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ท่ีสำคัญของประเทศมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายได้ท่ีเรียกเก็บ 
ได้จากอากรสุรานับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึง รัชกาลท่ี 4 มีจำนวนที่เพ่ิมข้ึนตลอด1อากรสุราจึงมี 
ความสำคัญในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ท่ีถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือการทำสงครามป้องกันประเทศและทำลงครามเพ่ือขยายอาณาเขตในช่วง 
รัชกาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 3 หรือใช้เพ่ือการปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆ ในรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5

รายได้จากอากรสุราเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนใจมาก ดังจะเห็นได้จากการ 

เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอากรสุราเพื่อให้การจัดเก็บอากรสุราเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพมากทีสุด โดยในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ 

รับผิดชอบดูแลอากรสุราเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของรายได้ที่มาจากอากรสุรา กล่าวคือ แต่ 

เดิมนัน การควบคุมดูแลอากรสุราทังในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองเป็นหน้าที่ของกรมพระคลัง

'พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกัน 

สุรากับนานาประเทศ," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประว้ต ิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จ ุฬาลง 

กรณ ์มหาวิทยาลัย,2529), หน้า 8.
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มหาสมบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายอากรสุรา 
กรุงเทพฯ ให้มาอยู่ในการดูแลของกรมพระคลังสินค้า เน่ืองจาก นายอากรสุราที่เคยรับทำอยู่เดิม 
นั้นอ้างว่ามีสุราเถื่อนออกมาจำหน่ายจำนวนมากทำให้รายไค้จากการทำสุราลดลงจึงขอลดเงิน 
อากรสุราท่ีประมูลลง ซ่ึงการขอลดเงินท่ีประมูลน้ีส่งผลให้รายได้ท่ีรัฐบาลจะได้รับจากอากรสุราลด 
ลง ดังน้ัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงยกอากรสุรากรุงเทพฯมาอยู่ในความดูแลของ 
กรมพระคลังสินค้าซ่ึงกรมพระคลังสินค้าน้ีเป็นฝ่ายดูแลคนจีน เพ่ือให้คนจีนท่ีมีความลามารถและ 
มีฐานะที่ม่ันคงเข้ามารับทำอากรสุราแทนซึ่งการต้องการให้คนจีนท่ีมีความสามารถและมีกำลัง 
ทรัพย์เข้ามารับทำอากรสุราน้ีเป็นความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาไม่ให้รายได้ท่ีรัฐบาลเคยได้รับจาก 
อากรสุราลดตํ่าลง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมดูแลอากรสุรากรุงเทพฯอีกครั้ง 
เม ื่อพระบาทลมเด ็จพระจอมเกล้าเจ ้าอย ู่ห ัวได้ย้ายอากรสุราให ้มาอยู่ในการด ูแลของ 
กรมพระกลาโหม เพ่ือให้การจัดเก็บอากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน2

อาจกล ่าวได ้ว ่า ในช ่วงเวลาด ังกล ่าวอากรส ุราถ ูกควบค ุมโดย 2หน ่วยงาน  คือ 

กรมพระกลาโหมดูแลอากรสุรากรุงเทพฯ ส่วนกรมพระคลังมหาสมบัติดูแลอากรสุราตามหัวเมือง 

ต่างๆ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า "เจ้าจำนวน" ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ที่ 

มาประมูล เร่งรัดและรับเงินจากนายอากรและนำล่งต่อให้กรมพระคลังมหาสมบัติต่อไป นอกจาก 

นี้ย ์งมีหน้าที่ด ูแลไกล่เกลี่ย ตัดสินกรณีพิพาทต่างๆ ที่เก ี่ยวกับอากรสุราท ี่ควบคุมอยู่ด ้วย3 ซ่ึง 

รูปแบบการควบคุมบริหารจัดการดูแลอากรสุราดังกล่าวมีการใช้มาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 5

4.1.2 'ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุรา

แม้ว่าสุราจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดจาก 

สุราก็ถึอเป็นภาระสำดัญที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบดูแลและแก้ไขด้วยเช่นกันทั้งนี้เพราะปัญหา 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ล่งผลกระทบต่อประเทศในด้านต่างๆ ปัญหาสุราที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งช่วงเวลา 

ของการพิจารณาออกเป็น 2 ช่วง คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และปัญหาที่เกิดขึ้นใน 

รัชกาลที่ 5 โดยในล่วนของรัชกาลที่ 4 นั้นแบ่งการพิจารณาออกเป็นปัญหาในช่วงก่อนทำ 

สนธิสัญญาบาวริ่ง (Bowring Treaty) และปัญหาหลังจากการทำสนธิสัญญาบาวริ่ง

2ประชุมประกาศรู้ซกาลที่ 4 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2503), 3: 146 - 151.

3เรีองเดียวกัน.
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ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวคือ การที่ราษฎรลักลอบผลิตและจำหน่าย 

สุราเถื่อน เน ื่องจากส ุราเป ็นส ินค ้าต ้องห ้าม ด ังน ั้นในการผลิตและจำหน่ายสุรา ร ัฐบาลจะ 

มอบหมายให้นายอากรที่ชนะการประมูลเข้าไปดำเนินการเท่านั้นโดยจะกำหนดสถานที่ตั้งเตาต้ม 

กลั่นสุราให้นายอากรเข้าไปดำเนินการผลิตและกำหนดสถานที่ตั้งโรงสุรารวมทั้งขอบเขตบริเวณที ่

สามารถนำสุราออกจำหน่ายได้ซึ่งการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายสุรานี้ล่งผลให้สุราโรง*ม ี

ราคาแพงและไม่สามารถชื้อหาได้โดยสะดวก ด ้วยเหต ุด ังกล ่าวจ ึงเก ิดการล ักลอบผลิตและ 

จำหน่ายสุราเถื่อนขึ้น การลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราเถื่อนล่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ 

นายอากรสุราที่รับจัดการอากรสุราไห้รัฐรวมถึงรายได้ของรัฐบาลด้วย เนื่องจากสุราเถื่อนมีราคา 

ถูกกว่าสุราโรงที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและหาชื้อได้สะดวกกว่า ดังนั้นราษฎรจึงนิยมหัน 

ไปบริโภคสุราเถื่อนแทนทำให้นายอากรสุราไม่สามารถผลิตและจำหน่ายสุราให้ได้เท่ากับจำนวน 

เงินที่ประมูลมา นายอากรจึงประสบปัญหาขาดทุนและเป็นไม่ลามารถนำเงินมาล่งให้รัฐเท่ากับ 

จำนวนที่ว่าประมูลไว้ได้ นอกจากนี้นายอากรยังขอลดเงินประมูลในการว่าประมูลครั้งต่อๆ มาลง 

ด้วย สถานการณ์เหล่านี้ล่งผลให้รายได้ที่รัฐบาลได้รับจากสุราลดลง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดธรรมเนียมการปรับ 

ไหม ผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราเถื่อน โดยให้ลิทธี้นายอากรสุราทำหน้าที่ตรวจจับกุม รวมทั้ง 

การให้สิทธิในการเพิ่มอัตราการปรับไหมด้วย แต่ก็มีการป้องกันการใช้อำนาจเกินควรของนาย 

อากรสุราโดยกำหนดให้นายอากรสุราต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐในการออกตรวจตรา 

ผู้ผลิตและจำหน่ายสุราทุกครั้ง ห้ามดำเนินการโดยพลการ เนื่องจากปัญหาสุราที่เกิดขึ้นยังไม่ม ี

ความรุนแรงมากและผู้ที่ลักลอบผลิตและจำหน่ายสุรานั้นล้วนแต่เป็นชาวสยามที่ต้องปฏิยัติและ 

รับผลตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการแก้ปัญหาของ 

รัฐบาลสามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ล่วนมาตรการที่ใช้ควบคุมสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น รัฐบาลกำหนดให้ผู้ที่นำ 

สุราเข้ามาจะต้องนำสุราไปจำหน่ายให้นายอากรในราคาเดียวกับที่นายอากรสุราต้องเลียแก  ่

รัฐบาล ลำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายและชื้อสุราต่างประเทศจะได้รับโทษปรับเช่นเดียวกัน4

4.1.2.1 ป ัญหาสุราในสมันรัชกาลท ี่ 4 รเวงก่อนการทำสนธิสัญญาบาวริ่ง

* สุราโรง คือ สุราที่นายอากรสุราผลิตภายในประเทศ

4พอใจ ถมยา, ''บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: คืกษากรณ ีการเจรจาตกลงในหนังส ือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 14.
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ปัญหาสุราที่เกิดขึ้นหลังจากการทำสนธิสัญญาบาวริ่ง และสนธิสัญญาในลักษณะ 

เดียวกันกับประเทศต่างๆ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าปัญหาที ่

เกิดขึ้นล่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สยามได้เข้าไปมีปฎิสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ 

สืบเนื่องจากตั้งแต่ครั้งท ี่ร ัฐบาลสยามได้เป ิดการเจรจาเพ ื่อทำสนธิส ัญญากับประเทศอังกฤษ 

ในช่วงของขั้นตอนการเจรจา ผู้แทนการเจรจาซองสยามได้เสนอต่อที่ประชุมให้สุราที่นำเข้าจาก 

ต่างประเทศเป็นสินค้าต้องห้ามเช่นเดียวกับอาวุธและ'ร่น5 โดยผู้แทนฝ่ายสยามได้อธิบายถึงความ 

สำคัญของสุราในฐานะที่เป็นสินค้าต้องห้ามที่ตามธรรมเนียมปฏิปัติเคยมีมาว่า หากนำสุราเข้ามา 

ในประเทศจะต้องนำไปจำหน่ายให้ก ับนายอากรเท่านั้น แต่ราชทูตฝ่ายอังกฤษยืนยันว่าซาว 

ต่างประเทศจะนำสุราเข้ามาเพื่อบริโภคกันเองภายในกลุ่มของซาวตะวันตกเท่านั้น จะไม่มีการนำ 

เข้ามาเพื่อการค้าแต่อย่างใด6จากการเจรจาดังกล่าวล่งผลให้สนธิสัญญาไม่ได้ระบุว่าสุราเป็น 

สินค้าต้องห้ามแต่อย่างใด

หลังจากที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาแล้วรัฐบาลสยามได้ออกประกาศให้ราษฎร 
รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเร่ืองสุราว่า พ่อค้าชาวตะวันตกมีสิทธิรับช่วงสุราโรง 
จากนายอากรสุรามาจำหน่ายได้ ล่วนสุราที่ชาวต่างประเทศนำเข้ามานั้น ลามารถชื้อขายและ 
บริโภคกันภายในกลุ่มชาวยุโรปเท่าน้ันห้ามไม่ให้ราษฎรช้ือและบริโภคสุราต่างประเทศถ้าพบว่ามี 
ผู้สักลอบชื้อขายสุราต่างประเทศ จะถูกลงโทษโดยการปรับไหมเช่นเดียวกับผู้ที่ผลิตสุราเถื่อน7 
นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับนายอากรสุราในการออกตรวจตราและจับกุมการ 
สักลอบช้ือขายสุราต่างประเทศด้วย

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อป้องกันการสักลอบชื้อชายสุราต่างประเทศ แต่ 
มาตรการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เพียงแค่ชาวสยามเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมไปถึงคนในบังคับของ 
ต่างประเทศแต่อย่างใด ท้ังน้ีเน่ืองจากคนในบังคับของต่างประเทศจะอยู่ในการคุ้มครองดูแลของ 
กงสุลชาติน้ัน ซ่ึงนอกเหนือกฎหมายสยาม

4.1.2.2 ปัญหาสุราหลังการทำสนธิสัญญาบาวรื่ง

5เชอร์จอห์น บาวริ่ง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม 2 . ชาญวิทย์ เกษตรสืรี และกัณฐิกา ศรีอุดม 

1 บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547), หน้า 177 - 202.

6พอใจ ถมยา, ''บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: ส ืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,'', หน้า 24.

7พระราชบัญญ ัต ิและประกาศต่างๆในรัชกาลที่ 4,พิมพ์ครงที่ 2(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรกิจ, 2521),

หน้า 34 -35.
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มาตรการของรัฐบาลเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามเป็นอย่างดีในระยะแรกๆ เท่าน้ัน 
เพราะเม่ือการค้าระหว่างสยามกับชาติตะวันตกเจริญมากข้ึน เรือสินค้าท่ีเข้ามาค้าขายในสยามก็มี 
จำนวนมากข้ึนด้วย ซ่ึงนอกจากจะมีสินค้าต่างๆ แล้วบังมีการนำสุราต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวน 
มาก8 และพ่อค้าได้นำสุราเหล่าน้ีใปเลียภาษีขาเข้าร้อยละสาม เหมือนสินค้าอ่ืนๆ ซ่ึงตามข้อตกลง 
ในสนธิสัญญาบาวริ่งได้ระบุไว้ว่าสินค้าใดเมื่อชำระภาษีขาเข้าร้อยละลามแล้วสามารถนำออก 
จำหน่ายได้ท่ัวไป ดังน้ันเม่ือพ่อค้าเลียภาษีแล้วก็นำสุราต่างประเทศออกจำหน่ายโดยท่ัวไปท้ังใน 
กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองต่างๆ ล่งผลให้มีปริมาณและประ๓ทของสุราท่ีออกจำหน่ายมีมากข้ึน 
ท้ังสุราโรง สุราจากยุโรป และสุราจีน

การที่เจ ้าภาษีร้อยซักสามไม่ปฏิบ ัต ิตามสนธิส ัญญาข้อที่ว ่าจะไม่เก ็บภาษีขาเข้า 

ร้อยละสาม กับสุราต่างประเทศที่ถือว่าเป็นเสบียงอาหารอย่างหนึ่งของชาวต่างชาติ9 รวมทั้งการ 

ยึดหลักกฎหมายในเรื่องสุราต่างประเทศที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายสยามกับต่างประเทศนำมาซึ่ง 

ความซัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อพ่อค้าชาวต่างประเทศนำสุรามาเลียภาษีร้อยละ 3 แล้วก็นำสุราออก 

จำหน่ายซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับจากสนธิสัญญา ในขณะเดียวกัน นายอากรสุราเมืองต่างๆ ที่ยึด 

ตามหลักที่เคยปฏิบัติมาว่าสุราเป็นสินค้าต้องห้าม เมื่อพบว่ามีสุราต่างประเทศออกจำหน่ายจึงทำ 

การจับกุมตามสิทธิของนายอากรพ่อค้าซาวต่างชาติซึ่งล่วนใหญ่เป็นคนในบังดับของฝรั่งเศสจึง 

นำเรื่องราวเข้าร้องเรียนต่อกงสุลชาติของตน กงสุลก็ได้ยื่นเรื่องประท้วงต่อรัฐบาลสยามว่าทำผิด 

ข้อตกลงในสนธิสัญญา ในขณะที่ทางฝ่ายสยามก็อ้างถึงกฎหมายสยามว่าสุราเป็นสินค้าต้องห้าม 

และนายอากรมีสิทธิ้ที่จะจับกุมผู้นำสุราอื่นๆไปจำหน่ายในเขตของตนอีกทั้งบังมีการอ้างถึงการ 

เจรจาที่กงสุลชาติตะวันตกยืนบันว่าสุราที่นำเข้ามาจะใช้บริโภคกันในกลุ่มชาวยุโรปเท่านั้นจะไม่มี 

การนำออกจำหน่าย แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรยีนบัน กงสุลชาติต่างๆ จึง 

ไม่ยอมรับ และทำหนังสือประท้วงขอให้ปล่อยดัวคนในบังคับรวมทั้งคืนสุราที่ยึดไปทุกครั้งที่นาย 

อากรจับกุมคนในบังดับต่างประเทศที่นำสุราออกจำหน่าย

รัฐบาลสยามพยายามที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในปีพ.ศ. 2410ได้ 
แต่งต้ังราชทูตออกไปเจรจาตกลงกับทางฝร่ังเศส ซ่ึงได้ข้อตกลงร่วมกันว่า สุราต่างประเทศท่ีนำเข้า 
มาเมื่อเสียภาษีขาเข้าร้อยละ 3 แล้วสามารถนำออกจำหน่ายได้ทั่วไป แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่จำหน่าย 
สุราต้องขอหนังสืออนุญาตจำหน่ายสุราจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อน ถ้าเป็นสุราราคาถูกต้องเลียค่า

8"เร ื่องผ ู้แทนบริษ ัทฯถ ึงกงส ุลอ ังกฤษจ.ศ. 1243," หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,ม.ร.รนก./13 หน้า 774.

9"เรื่องเจ้าพระยามหินทรศักด ึ๋ธำรงกราบบังคมทูลพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัว จ.ศ. 

1243," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร .รน ก./17 หน้า 256.
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ธรรมเนียมรายปี ส่วนสุราราคาแพงไม่ต้องเลียและให้จำหน่ายได้ในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น10 

และเมื่อประกาศใช้ สัญญาสุราฉบับ'ใหม่นี้ก็1ได้รับการปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ดังนั้นปัญหาความ 

ขัดแย้งระหว่างสยามกับกงสุลต่างๆ ในเรื่องสุราจึงลดจำนวนลงมาก

จากรายละเอียดในสัญญาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสยามพยายามที่จะเช้าควบคุม 

การจำหน่ายสุราต่างประเทศให้อยู่ภายใต้การดูแลและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของสยาม ไม่ว่าจะ 

เป็นการกำหนดให้ขอใบอนุญาตจำหน่าย หรือการกำหนดสถานที่ในการจำหน่าย นอกจากนี้ยังมุ่ง 

ควบคุมไม่ให้มีสุราราคาถูกออกมาจำหน่ายในท้องตลาด ด้วยการคิดค่าธรรมเนียมสุราราคาถูกที ่

นำเช้ามาทำให้พ่อค้าไม่สามารถจำหน่ายสุราในราคาถูกได้ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันผลกระทบที ่

สุราโรงอาจได้รับการเช้ามาของสุราราคาถูก และการที่ฝร ั่งเศสยินยอมตามสัญญาดังกล่าว 

เนื่องจากในเวลานั้นฝรั่งเศสยังเป็นชาติเดียวที่มีผลประโยชน์สุราในสยามมากที่ลุด

4.1.2.3 ปัญหาสุราในสมัยรัชกาลที่ 5
เมื่อเช้าล่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสภาพการค้าสุรา 

ต่างประเทศได้มีการเปล่ียนแปลงไป ชาวต่างประเทศชาติอ่ืนๆ เร่ิมเช้ามามีผลประโยชน์จากการค้า 
สุรามากข้ึนและสุราส่วนใหญ่ท่ีนำเช้ามาจะเป็นสุราจีนท่ีมีรลชาติเหมือนสุราโรง ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ 

พ่อค้าต่างชาตินำสุรามาเลียภาษีขาเช้าร้อยละสามแล้วก็นำออกจำหน่ายโดยไม่ขอหนังสืออนุญาต 
จำหน่ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหนังสือสัญญาสุราพ.ศ.2410 โดยกงสุลต่างๆอ้างว่าสัญญาที่ 
สยามทำกับฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2410 น้ันฝร่ังเศสได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ 

ชาติอ่ืนๆ ในขณะท่ีฝร่ังเศสเองก็ปฏิเสธท่ีจะปฎิปัติตามสัญญาโดยอ้างว่าฝร่ังเศสจะปฏิบัติตามก็ 
ต่อเม่ือชาติอ่ืนๆ ยอมปฎิบัติตามสัญญาด้วย11 ดังน้ันจึงไม่มีประเทศใดปฏิปัติตามสัญญาสุรา พ.ศ. 
2410 เลย ล่งผลให้สุราจีนท่ีออกจำหน่ายมีราคาถูกกว่าสุราโรง12

ปัญหาสุราต่างประเทศรุนแรงมากขึ้นเมื่อชาวจีนในบังดับต่างประเทศออกหนังสือ 

อนุญาตใหแ้ก่ซาวจีนที่ขายสุราปลีกต่างประเทศเอง และเมื่อนายอากรออกตรวจและจ ับกุมตัวไว้ 

กงสุลต่างชาติก็จะมีหนังสือร้องเรียนมายังเจ้าพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒน์เร่งรัดให้รีบปล่อยตัวคน

10สนธิส ัญญาและความตทลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

เล่ม 2(กรุงเทพฯ: กรมสนธิส ัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ, 2511),หน้า 164 - 166.

"พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: ค ีกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 61.

12"หนังส ือกราบบังคมท ูลจ.ศ. 1243,"หอ'จดหมายเหตุแห่ง,ช าต ิ,ม .ร .รน ก ./13ห น ้า651.
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ในบังคับของตนออกมา ทำให้รัฐไม่สามารถพิจารณาคดีความที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และครบถ้วน 
ตามกระบวนการได้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาต่างๆ อีก เช่น ผู้ถูกจับกุมมักจะอ้างว่าเป็นคนในบังคับ 
ต่างประเทศแล้วหลบหนีไป หรือนำพรรคพวกเข้าทำร้ายนายอากรท่ีฃอเข้าตรวจการจำหน่ายสุรา 
และกล่าวหาว่านายอากรใช้กำลังเข้าข่มเหงจับกุม13ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความยากลำบาก 
ในการปฏิปัติหน้าท่ีตรวจสอบการจำหน่ายสุราเป็นอย่าย่ิง และสุราต่างประเทศก็ยังคงมีจำหน่าย 
อยู่ท่ัวไป

ปัญหาสุราที่เกิดข้ึนทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสยามกับกงสุลชาติต่างๆ เกิด 
ข้ึนอีกคร้ัง นอกจากน้ีการท่ีสุราต่างประเทศโดยเฉพาะสุราจีนท่ีมีราคาถูกสามารถจำหน่ายได้อย่าง 
อิสระเสรีน้ัน ทำให้สุราโรงจำหน่ายได้ลดลง นายอากรจึงขอลดเงินในการประมูลสุราลงล่งผลให้ 
รายได้ท่ีรัฐบาลจะได้จากอากรสุราลดลง14 ซ่ึงหมายถึงเงินท่ีจะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอาจ 
จะมีไม่เพียงพอในอนาคตด้วย15 16

รายได้รัฐท่ีลดลงล่งผลกระทบท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพยายามท่ีจะดำเนินการปฏิรูปประเทศใน 
ด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าตามแบบตะวันตกน้ัน เงินเป็นปัจจัยท่ีสำคัญประการหน่ึงท่ีทำให้การ 
ปฏิรูปสามารถดำเนินไปได้ ดังนั้นหากเงินรายได้ลดลงก็จะทำให้การปฏิรูปประเทศไม่สามารถ 
ดำเนินไปอย่างต่อเน่ืองได้

จากความสำคัญข้างต้น รัฐบาลจึงพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาสุราต่างประเทศ 
ท้ังในส่วนของภายในประเทศและในล่วนของการเจรจากับต่างประเทศ

13"เร ื่องเจ้าพนักงานหอรัษฎากรพิพ ัฒน์กราบบังคมทูลสมเด ็จเจ้าฟ ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ ์ 

จ.ศ. 1243,” หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,ม.ร.รนก./1 3 ห น ้า654-661.

14"เรีองเจ ้าพระยาภาษกรวงษ์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัว จ.ศ. 1241,"

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร .5 รล.พศ./4 ห น ้า 129.

16”เรื่องลมเด ็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีส ุร ียวงคัถ ึงเจ ้าพระยาสุรวงคั1วยวัฒน์จ.ศ. 1241 ,"หอจดหมาย 

เหตุแห่งชาติ, ม ร .ธรล .พ ศ ./13หน้า 374.
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4.1.3.1 การแก้โซปัญหาสุราภาย'ในประเทศ*
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุราในส่วนของภายในประเทศเองน้ันพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้อากรสุรามาเป็นภาษีหลวงแทนที่จากเดิมที,ให้นายอากรรับ 
ทำ** เพ่ือให้รายได้จากอากรสุราเพ่ิมข้ึน มีการปรับปรุงคุณภาพของสุราในส่วนของการผลิตเพ่ือ 
ให้สุรามีรสชาติท่ีดีข้ึน แรงข้ึนด้วยการส่งเจ้าพนักงานออกไปดีกษาวิธีการต้มกล่ันสุรา ต้ังเตาสุราท่ี 
ทันสมัยข้ึนท่ีปีนัง* 16 และเมื่อจัดให้อากรสุราดำเนินการโดยเจ้าภาษีหลวงแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายจึง 
ลดลงทำให้สามารถลดราคาสุราโรงให้เท่ากับราคาสุราจีนได้17นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการ 
จำหน่ายสุราในประเทศโดยการออกข้อบังคับการจำหน่ายสุราโรงและเพ่ิมมาตรการตรวจจับสุรา 
เถื่อนซึ่งแม้จะเห็นผลบ้างแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะระงับและยุติปัญหาและคดีความเร่ืองสุราได้อย่าง 
เด็ดขาด

การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขในส่วนที่สยามมี 
อำนาจในการจัดการได้ก่อน การปรับปรุงคุณภาพสุราและลดราคาสุราโรงแสดงให้เห็นถึงความ 
พยายามที,จะให้สุราโรงลามารถแข่งขันกับสุราจีนในตลาดได้เพ่ือคงไว้ซ่ึงรายได้ท่ีเคยได้รับจาก 
อากรสุรา แต่รัฐบาลสยามก็เห็นว่าการแก้ไขในส่วนของสยามเพียงอย่างเดียวน้ันไม่อาจท่ีจะแก้ไข 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง จึงเห็นว่าควรจะมีการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาสุรากับต่างประเทศ 
ด้วย

4.1.3 การแกไขปัญหาสุราในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัว

4.1.3.2 การเจรจากับต่างประเทศเพี่อแก้ไขปัญหาสุรา
การดำเนินการเพื่อเจรจาขอแก้ไขสัญญาสุรากับต่างประเทศเริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี 

พ.ศ. 2423 เม่ือพระยาภาษกรวงษ์เป็นราชทูตพิเศษเดินทางไปเจรจาเร่ืองคดีพระปรีชากลการกับ

ดีกษาการแก้ไขปัญหาสุราอย่างละเอียดเพิ่มได้ใน พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์:

ด ีกษากรณ ีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

ภาคว ิชาประก ัต ิศาสตร์คณะอ ักษรศาสตร์จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัย,2529).

ภาษีหลวงต่างจากภาษีผ ูกขาดในส่วนที่ว ่า เจ้าภาษีหลวงได้ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือเงินส่วน 

ลด ส่วนเจ ้าภาษีผ ูกขาดมีหน้าท ี่ต ้องส่งเงินงวดตามที่ประม ูลไว้ก ับรัฐบาล

16"เรื่องเจ้าพระยาสุรวงษ ีไวยวัฒน์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัว จ.ศ. 

1243,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร.ธ นก./16 หน้า 229.

17"เรื่องเจ้าพระยาสุรวงษ ์ไวยวัฒน์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัว จ.ศ. 

1242,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร.5 รล.พศ./20 หน้า 413.
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รัฐบาลอังกฤษ และได้รับมอบหมายให้ไปเจรจาทาบทามขอแก้ไขสัญญาในเรื่องสุรากับรัฐบาล 
อังกฤษด้วย ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษไม่ขัดข้องแต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลสยามจะต้องแจ้งให้รัฐบาล 
อังกฤษทราบล่วงหน้าก่อน 1 ปี และช่วงที่สัญญายังไม่ได้รับการแก้ไขรัฐบาลอังกฤษยินดีที่จะ 
ปฎิบัติตามสัญญาสุรา'ปี พ.ศ. 241018

ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาภาณุวงษ์มหาโกษาธิบดีเป็นราชทูตพิเศษออกไปอังกฤษเพื่อ 
กวายพระราชอิสริยาภรณ์ข้างเผือกแด่ลมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียและได้รับมอบหมายให้ทำ 
หน้าที่เจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาบาวริ่งในประเด็นต่างๆ รวมท้ังเร่ืองสุราด้วย ซึ่งการเจรจานี ้
ข้อตกลงต่างๆ ไม่ได้เอื้อประโยชน์อันใดแก่สยามเลย19 และไม่ได้มีการนำข้อตกลงท่ีได้ทำไว้มา 
บังคับใช้ด้วย

เม่ือใช้วิธีล่งราชทูตพิเศษออกไปเจรจาไม่สัมฤทธ้ีผล รัฐบาลจึงดำเนินนโยบายใหม่ 
โดยการแต่งตั้งราชทูตออกไปประจำการในต่างประเทศ เพื่อเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาในล่วนที่ 
เก่ียวข้องกับสุรากับนานาประเทศโดยตรง20 และผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการทำหน้าท่ีน้ีก็คือพระองค์ 
เจ้าปฤษฎางค์โดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นราชทูตประจำอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส โปรตุเกส 
เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สวีเดน-นอร์เวย์ เบลเย่ียม อิตาลี และสเปน รวม 12 ประเทศเม่ือ 
วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ษ. 242521 ซ่ึงพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ได้ดำเนินการเจรจาตกลงและลงนามใน 
สัญญาสุรากับนานาประเทศได้สำเร็จและมีผลบังคับใช้ครบทุกประเทศในปี พ.ศ. 2429*

18"เรื่องลอร์ดซอสเบอรี่ถ ึงพระยาภาษกรวงษ์จ.ศ. 1241,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,ม.ร.ธนก./15

หน้า 464.

19,'เรองสัญญากรมท่า," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร.ธนก./9 หน้า 654 - 661.

?0พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังส ือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 82.

21"เรี่องพระราชสาสน์ถวายพระเจ้าฟรานชิลโยเชฟแห่งออสเตรีย," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร,5 

รล.พศ./20 หน้า 142 - 145.

คืกษาการเตรียมการ การดำเนินการเจรจาเร ี่องสุราของพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์!ด ้อย ่างละเอียดที่ พอ 

ใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังส ือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานา 

ประเทศ," (ว ิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัต ิศาสตร์ คณ ะอักษรศาสตร ์จ ุฬาลงกรณ ์ 

มหาวิทยาลัย,2529), บทที่ 3 - 4.
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สุรา
4.1.4 บทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการก้บการแกํไขปัญหา

การดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานใหญ่ปลัดบัญชีกลางในกรมพระคลังมหาสมบัติและ 
ตำแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2423 - 2427 ทำให้สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงรับรู้ถึงปัญหาสุราที่เกิดขึ้นโดย 
ตลอด และเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วย ดังจะเห็นได้จากคำกราบทูลท่ีมีต่อ 
ลมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติในขณะน้ัน ท่ีแสดง 
ให้เห็นว่าลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการมีความเข้าใจและตระหนักถึงมูลเหตุแห่งปัญหา 
รวมทั้งความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในทุกขณะ จึงเสนอแนะให้อธิบดีกรมพระคลังรีบ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะหากปล่อยให้เนิ่นนานไป ปัญหาระหว่าง 
เจ้าพนักงานของรัฐกับคนในบังคับของชาติต่างๆ จะทับถมทวีมากข้ึน และยังไม่สามารถจัดการ 
ควบคุมดูแลการจำหน่ายสุราต่างประเทศได้อีกด้วย22 23 ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลเสียท้ังต่อการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานและผลเสียต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม

ในปี พ.ศ. 2423 เม่ือปัญหาการนำสุราจีนเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ขอใบอนุญาตมีความ 
รุนแรงมากข้ึน ประกอบกับนายอากรไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจลอบจับกุมได้ สมเด็จฯ กรมพระยา 
เทวะวงศ์วโรปการจึงพยายามดำเนินการแก้ปัญหาโดยการทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทัวข้ึแจงถึงปัญหาสุราท่ีสยามกำลังประสบอยู่ ดังคำกล่าวตอนหน่ึง 
ว่า

" ...เด ิม เม ื่อ โ ร ง ข า ย ส ุร า  เร ือ ข า ย ส ุร า yfง ป ว ง อ ส ุ่ใ น บ ัง ค ับ บ ัญ ช า ข อ ง เจ ้า จ ำ น ว น อ า ก ร  

ส ุราน ั้น  ค ว าม ร ้าย ฉ ก รรจ ์ซ ึ่งจ ะ เก ิด ข ึ้น ด ้วย เส พ ส ุราน ั้ไ ม ่ใค ร ่จ ะม ี แ ต ่ท ุก ว ัน น ี้ส ุก ค ้าบ ัน ท ุก ส ุร า เม ือ งจ ีน  

เข ้าม าข าย  ค ับ เย ก ท ์ท ั้งป ว งใ ห ้เอ เย น ต ์ต ั้ง ต ึก  โรง ร ้าน  เร ือ แพ ข าย  เจ ้า จ ำ น ว น ส ุร า ไ ม ่ม ีอ ำ น า จ ท ี่จ ะ  

ว ่าก ล ่าวได ้ท ั่ว ไป  ค วาม ร ้าย ฉ ก รรจ ์ช ุก ม าก ข ึ้น ก ว ่าแ ต ่ก ่อ น .. .,|23

พร้อมท้ังได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยการเสนอร่างพระราชบัญญ่ติสำหรับจัดการโรงขายสุราเพ่ือจ ัด  

ให้การขายสุราเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ24

22,'เร ื่องเจ ้าพน ักงานหอรัษฎากรพิพ ัฒน์กราบบังคมทูลสมเด ็จเจ ้าฟ ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรป ักษ ์ 

จ.ศ. 1243,” หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,ม .ร.รนก./1 3 ห น ้า654-661.

23"เรองทูล ร่างพระราชบัญญ้ติลำหรับจัดการโรงขายสุราที่ม ีไลเชนช์จ.ศ. 1242,” หอจดหมายเหตุแห่ง 

ชาติ, ม. ร .ร น ก ./!1 หน้า 124.

24 เรีองเดียวกัน.
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1. ให้อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ.เต่งตั้งเจ้าพนักงานออกดูแลตรวจตราความ 
เรียบร้อยตามโรงขายปลีกสุราท้ังในกรุงเทพฯ และตามหัวเมือง และให้อธิบดีเป็นผู้เดียวท่ีมือำนาจ 
ออกหนังสืออนุญาตลำหรับสถานท่ีขายปลีกสุรา

2. หนังสืออนุญาตจะต้องมืช่ือและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรวมทั้งมืหมายเลข 
กำกับในแต่ละใบอนุญาตให้ชัดเจน มีการกำหนดสถานท่ีและเขตแดนท่ีอนุญาตให้โรงสุราปลีกต้ัง 
ขาย และให้มืการลงวันท่ีท่ีออกใบอนุญาตและตราของเจ้ากรมตระเวนด้วย

3. หนังสืออนุญาตมีอายุ 1 ปี เม่ือหมดอายุสามารถซอหนังสืออนุญาตใหม่ได้
4. เม่ือทำเร่ึองขอหนังสืออนุญาตแล้ว ทางรัฐจะออกป้ายท่ีมีตราอธิบดีกรมพระคลัง 

มหาลมปติ ตราเจ้ากรมกองตระเวนและหมายเลขใบอนุญาตให้ผู้ขอนำไปแสดงไว้หน้าร้าน
ร-ห้ามไม่ให้บุคคลทุกคนท่ีเป็นข้าแผ่นดินสยามขายปลีกสุราราคาถูก นอกเลียว่าจะ 

ได้รับหนังสืออนุญาต หากฝ่าปีนจะถูกปรับหรือจำคุก
ธ-เจ้ากรมกองตระเวนจะทำหน้าท่ีตรวจตรา ดูแลรักษาความเรียบร้อยร้านขายปลีก 

สุราไม่ให้ทำผิด ถ้าพบการทำผิดข้อพระราชบัญญัติให้เจ้าพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒน์และเจ้ากรม 
กองตระเวนสามารถดำเนินการลับกุมและตัดสินชำระความได้ และให้โอกาสจำเลยย่ืนอุทธรณ์ได้ 
แต่ถ้าเป็นคดีท่ีเก่ียวข้องกับคนในบังตับต่างประเทศ การอุทธรณ์ต้องผ่านกงสุลก่อนแล้วดำเนิน 
ตามข้อกำหนดในหนังสือสัญญา

7.ผู้ทำหนังสืออนุญาตปลอมหรือป้ายปลอมจะถูกลงโทษในข้อละเมิดแผ่นดิน
ร-ห้ามบุคคลท่ีเป็นข้าแผ่นดินสยามซ้ือสุราจีนจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่าย 

หากฝ่าปีนจะถูกปรับไหมและริบสุราน้ัน
9-ให้มีการแยกจำหน่ายสุราโรงและสุราต่างประเทศ ห้ามต้ังขายในท่ีแห่งเดียวกัน
จากลาระลำตัญของร่างพระราชบัญญัติน้ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการของลมเด็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการท่ีต้องการเพ่ิมอำนาจให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการเข้าไปควบคุมดูแล 

การค้าปลีกสุราหังลุราโรงและสุราต่างประเทศ การลัดให้การขออนุญาตจำหน่ายสุราและการ 
จำหน่ายสุรามีลักษณะที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการเข้าตรวจสอบและ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ท้ังหมดท้ังปวงเพ่ือขจัดปัญหาความชัดแย้งท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือป้องกัน 
การสูญเสียรายได้ของรัฐท่ีควรได้จากอากรสุราไปด้วย

ร่างพระราชบัญญัตินีไต้รับการประกาศใช้ในปี พ-ศ. 2424 โดยลมเด็จฯ กรมพระยา 
เทวะวงตัวโรปการรับหน้าที่ให้คำชีแจงต่อกงสุลประเทศต่างๆ ถึงปัญหาเกี่ยวกับสุราที่สยาม
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ประสบและความจำเป็นที่ต้องใช้พระราชปัญญัตินี้ซึ่งกงสุลชาติต่างๆ รับเร่ืองไปแจ้งต่อรัฐบาล 
ของตน แต่อย่างไรก็ตาม พระราชปัญญัติน้ีไม่มีผลปังคับใช้แต่อย่างใด เพราะว่าไม่ได้รับคำตอบรับ 
จากรัฐบาลชาติต่างๆ25

ถึงแม้ว่าการพยายามแก้ปัญหาสุราของลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการจะ 
ประสบความล้มเหลวแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อยังคงหาวิธีการเพ่ือแก็ใขปัญหาสุราต่อไป

หลังจากความล้มเหลวของรัฐบาลสยามในการประกาศให้พระราชปัญญัติสำหรับ 
จัดการโรงขายสุรา พ.ศ. 2424 มีผลปังคับใช้ สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการและเสนาบดี 
ช้ันผู้ใหญ่ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา ซ่ึงท่ีประชุมได้กราบปังคมทูลถวายความเห็น 
ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า การออกตรวจจับจีนท่ีขายสุราโดยไม่หนังลือ 
อนุญาตน้ีเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหน้าท่ีแล้ว และเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งในการเลือกปฏิบัติ 
ตามข้อกฎหมายที่ฝ่ายลยามและกงสุลต่างๆ เห็นไมต่รงกันน้ันจำเป็นท่ีจะต้องแต่งต้ังราชทูตออก 
ไปเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ โดยตรง เพ่ือคล่ีคลายปัญหาท่ียังค่ังค้างอยู่และเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป26ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นด้วยกับ 
ความคิดดังกล่าว ดังน้ันพระองคํจึงทรงแต่งต้ังพระองค์เจ้าปฤษฎางค์เป็นราชทูตคนแรกของสยาม 
ประจำนานาประเทศ โดยให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลสยามในการเจรจาขอทำสัญญาสุรากับ 
รัฐบาลนานาประเทศ อนึ่งการได้รับตำแหน่งของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ในครั้งน้ีทรงได้รับการ 
สนับลนุนจากสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการทำให้มีโอกาสทำหน้าท่ีดังกล่าว27

ในการต้ังราชทูตเป็นตัวแทนออกไปในคร้ังน้ี รัฐบาลได้กำหนดเน้ือหาหลักท่ีจะใช้ใน 
การเจรจาให้พระองค์เจ้าปฤษฎางค์นำไปเลนอเจรจากับรัฐบาลนานาประเทศ โดยสมเด็จฯ 
กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการได้ทำหน้าที่ร่างหลักการสำคัญของสัญญาสุรานี้ มีลาระสำคัญ28 
โดยสรุป คือ

1.รัฐมีอำนาจเต็มในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายสุราในประเทศ

25พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังส ือสัญญาเก ี่ยวก ับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 64.

26"เรื่องสมุดพิเศษ," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร.ร รล.พศ./ร หน้า 142 - 145.

27"เร ื่องลายพระห ัตถ ์กราบบังคมท ูลจากพระองค ์เจ ้าปฤษฎางค ์2425," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม 

ลบ. 16/11 ตอนสาค ์น-พระบรมวงศาน ุวงค ์

28"เรื่องร่างคอนเวนชั่นสุราชื่งพระยาสยามได้แก้ครั้งที่สุด," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร.ร รล.พศ./ร

หน้า 4 - 5.
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2-ลุราจากต่างประเทศที่มีแรงแอลกอฮอล์เท่ากับสุราโรงจะต้องเสียภาษีเท่ากับภาษี 
ชั้นใน ส่วนสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์สูงกว่าสุราโรงจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ 
แอลกอฮอล์ท่ีสูงข้ึน

ร-เหล้าองุ่นและเบียfที่ผลิตจากยุโรปนำเข้ามาจะต้องเสียภาษีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคาสินค้า

4-การ'จำหน่ายสุรา เหล้าองุ่น และเบียร์รายย่อยต้องได้รับใบอนุญาตก่อน
ร-สุราต่างประเทศท่ีเป็นอันตรายจะต้องนำออกไปโดยรัฐจะคืนเงินภาษีท่ีเก็บไว้คืนให้ 

ถ้าหากฝ่า!]นรัฐมีสิทธท่ีจะริบสุราน้ันมาทำลายได้
จากสาระสำคัญของร่างสัญญาฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของการออก 

ไปเจรจาในครั้งนี้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการต้องการให้รัฐบาลสยามมีสิทธิอัน 
ชอบธรรมในการควบคุมดูแลสุราท่ีมีอยู่และท่ีเข้ามาในประเทศท้ังหมดใม่ว่าจะเป็นต้านการผลิต 
หรือการจำหน่าย การขอเพ่ิมภาษีสุราต่างประเทศโดยกำหนดพิกัดอัตราภาษีขาเข้าสุราจากต่าง 
ประเทศเท่ากับภาษีที่เรียกเก็บจากสุราโรงน้ันจะทำให้รัฐมีรายไต้จากภาษีขาเข้าสุรามากข้ึน และ 
ลามารถควบคุมราคาสุราต่างประเทศให้ไม่สามารถจำหน่ายในราคาถูกได้อีกด้วย โดยสาระสำคัญ 
เหล่านี้ของร่างสัญญาหากไดร้ับการปฏิบัติจะส่งผลดีต่อสภาพการเมืองการปกครองเพราะจะทำ 
ให้มีระเบียบข้อบังคับท่ีสามารถยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ก็จะหมดไป ส่ง 
ผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ รัฐจะไม่สูญเสียรายไต้ท่ีควรได้จากอากรสุราไปและมีรายไต้เพ่ิมข้ึนจาก 
การเก็บภาษีขาเข้าสุราต่างประเทศด้วย ส่งผลดีต่อสังคม เม่ือราคาสุราสูงข้ึน สุราก็จะไม่ใช่ส่ิงท่ี 
ราษฎรสามารถหาช้ือไปบริโภคได้โดยง่ายก็จะส่งผลดีต่อราษฎร เนื่องจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะ 
เป็นปัญหาต้านสุขภาพทรุดโทรมหรือปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการบริโภค 

สุราท่ีมากเกินไป
ในระหว่างท่ีพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเจรจาเพ่ือทำสัญญาสุรากับ 

นานาประเทศบัน พระองคํได้มีลายพระหัตถ์กราบทูลให้สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการ 
ทราบถึงสถานการณ์การดำเนินการเจรจากับประเทศต่างๆ โดยตลอด* ซึ่งทำให้สมเด็จฯ

*จากเอกสารที่พบ ลายพระห ัตถ์กราบทูลสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการของพระองค์เจ้า 

ปฤษฎางค์ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการเจรจาสัญญาสุรานั้นเป ็นการรายงานถึงการปฏิบ ัต ิงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และผล 

ของการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ส ่วนการขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการ 

น ั้นพบว่าม ีบ ้าง แต่ก ็ไม่พบเอกสารที่เป ็นลายพระหัตถ์ตอบของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการในเรื่องที่



1 0 4

กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการได้รับทราบและมีความเข้าใจในการดำเนินการเจรจาเป็นอย่างดี 
และขณะที่พระองค์เจ้าปฤษฎางค์กำลังดำเนินการเจรจาอยู่ในยุโรปนั้นในสยามได้มีการจัดการ 
ประชุมระหว่างผู้แทนฝ่ายลยามกับกงสุลต่างชาติท่ีมีผลประโยชน์จากการค้าสุราในสยามข้ึนเม่ือ 
วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2425 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการนำสุราจีนเข้า 
มาจำหน่ายท้ังน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดคดีความขัดแย้งระหว่างกงสุลต่างชาติกับรัฐบาลสยามเพ่ิม 
มากข้ึนในระหว่างท่ีพระองค์เจ้าปฤษฎางค์กำลังดำเนินการเจรจาทำลัญญาสุรากับนานาประเทศ 
อยู่ ซึ่งผู้แทนสยามที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นอกจากเจ้าพระยาภาณุวงษ์มหาโกษาธิบด ี
เสนาบดีว่าการกรมท่าแล้ว สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการก็เป็นหน่ึงในตัวแทนรัฐบาล 
สยามด้วย* 29 การได้เป็นตัวแทนในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการมี 
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาสุราท่ีเกิดข้ึนในสยามเป็นอย่างดีจึงลามารถเป็นตัวแทนของรัฐบาลใน 
การเข้าร่วมประชุมได้ ผลจากการร่วมประชุมท่ีประชุมได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันซ่ึงมีสาระสำคัญ 5 

ข้อ30 ตังน้ี

1. รัฐบาลสยามจะเร่งพิจารณาตัดสินคดีความท่ีค่ังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน า เดือน
2. รัฐบาลสยามจะรับซ้ือสุราจากพ่อค้าท่ีเป็นคนในบังคับต่างประเทศตามราคาท่ีแจ้ง 

ต่อเจ้าภาษีร้อยละ 3
3. กงสุลชาติต่างๆ จะต้องส่งบัญชีจำนวนสุราต่างประเทศที่บรรทุกเข้ามาให้กับ 

เจ้าพนักงานกรมท่าภายใน 7 วัน
4. สัญญาท่ีตกลงร่วมกันน้ีจะมีผลบังคับใช้ในระหว่างท่ีการเจรจาทำสัญญาสุราของ 

รัฐบาลสยามกับนานาประเทศบังไม่เสร็จส้ินเท่าน้ัน
5. กงสุลท่ีลงนามในสัญญาน้ีจะห้ามไม่ให้คนในบังคับของตนจำหน่ายสุราปลีก
การทำสัญญาในครั้งน้ีมีผลทำให้ความขัดแย้งเก่ียวกับสุราไม่มีปัญหามากนัก ถึงแม้ 

ว ่ากงสุลอังกฤษจะไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา แต่กงสุลฝร่ังเศส โปรตุเกส และเนเธอร์แลนด์ต่าง 
ปฏิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี

พระองค ์เจ ้าปฤษฎางค ์ปรึกษามาแต่อย ่างใด ปัญหาดังกล่าวจึงเป ็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาบทบาท 

ของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการที่ม ีต ่อการเจรจาเพื่อทำสัญญากับนานาประเทศให้ซ ัดเจนได้

29"เรื่องเจ ้าพระยาภาณ ุวงษ ์มหาโกษาธิบด ีถ ึงนายบี. เอส.ฮาแมนจ.ศ. 1244,"หอจดหมายเหตุแห ่ง 

ชาติ, ม ร.ร รส.พศ./ร หน้า 404.

30แเรื่องสำเนาคำ'ปรึกษาจัดการคราวนี้ท ี่ตกลงกันในระหว่างคอเวอนเมนต์สยามกับผู้แทนคอเวอนเมนต์ 

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการนี้ จ.ศ. 1244," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร.ร รส.พศ./ร หน้า 426 - 427.
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สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการเป็นผู้ทีมีส่วนสำคัญในการรักษาและควบคุม 
สถานการณ์เก่ียวกับสุราภายในประเทศให้อยู่ในภาวะท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ 
ใดๆที่อาจส่งผลกระทบให้การเจรจาของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ในยุโรปต้องติดขัดหรือประสบ 
ปัญหา ดังเซ่น เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2426 ท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการไต้รับแจ้งจาก 
ซาวต่างประเทศที่เดินทางไปเกาะช้างและเกาะเสม็ดว่าราษฎรใน 2 เกาะน้ีต้มกลั่นสุรากันอย่าง 
อิสระเสรี ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเซ่นน้ีต่อไป อาจก่อ 
ให้เกิดผลเสียข้ึน คือ ชาติต่างๆ อาจเห็นว่ารัฐบาลสยามไม่ได้เห็นโทษของสุราจริงดังท่ีอ้างไว้เป็น 
เหตุที่จะขอแก้ไขสัญญาสุรากับต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้ชาติต่างๆ ใช้เป็นข้ออ้างในการไม ่
ยอมตกลงแก้ไขสัญญากับสยาม ดังน้ันพระองค์จึงกราบบังคมทูลเสนอความเห็นให้มีการตรา 
ข้อบังคับห้ามการต้มกล่ันสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดในพ้ืนท่ี 2 เกาะดังกล่าว และพ้ืนท่ี 
อื่นๆ ที่ยังไม่มีการบังคับห้ามต้มกลั่นสุราเถื่อน31 จะเห็นได้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค ์
วโรปการพยายามดำเนินการเพ่ือป้องกันข้อขัดช้องต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันจะส่งผลกระทบต่อการ 
เจรจาทำสัญญากับนานาประเทศ

การดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุราต่างประเทศร่วมกันท้ังจากภายในและภายนอก 
นั้นทำให้การเจรจาตกตงทำสัญญากับนานาประเทศสำเร็จลุล่วงไปได้โดยที่ประเทศต่างๆ เร่ิม 
ทยอยปฏิบัติตามสัญญาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2428 และปฏิบัติตามครบทุกประเทศเม่ือ 19 
มีนาคม พ.ศ. 24 2932

ผลจากการเจรจาทำสัญญาสุรา ทำให้รัฐบาลสยามมีสิทธิในการควบคุมการค้าสุรา 
ภายในประเทศและเก็บภาษีสุราได้ดังเซ่นประเทศอ่ืนๆ และทำให้สยามสามารถออกกฎหมายเพ่ิม 
เติม ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติอากรช้ันใน จ.ศ. 1248 อันเป็นพระราชบัญญัติประกอบสัญญาสุรา 
เพ่ือควบคุมการค้าสุราในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย33ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียม 
ในการค้าสุรา การกำหนดพิกัดภาษีสุรา และ-ข้อกำหนด'ในการควบคุมป้องกันผู้ท่ี'จะหลีกเล่ียง 
กฎหมายโดยให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานเป็นผู้พิจารณาออกหนังสืออนุญาตสำหรับการผลิตและ 
การจำหน่ายสุรา

31"เรองการต้มกลั่นสุราเถื่อนเกาะ'ช้างเกาะเสม็ด," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร.ร นก./30.

32พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังส ือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 171 - 172.

33"พระราชบัญญัติอากร'ชั้น,โน จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 24291." ใน ประช ุมกฎหมายประจำศก เล่ม 11.

เสถียร ลายลักษณ ์, รวบรวม(พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์, 2478), หน้า 44.
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ผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งหลังจากสัญญาสุราที่ทำกับนานาประเทศและ 
พระราชบัญญัติอากรชั้นใน จ.ศ. 1248 มีผลบังคับใช้ก็คือ รายได้ที่รัฐได้รับจากภาษีขาเช้าสุรา 
ต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีขาเช้าสุรา 
ต่างประเทศ และถึงแม้ว่าการเพิ่มพิกัดอัตราภาษีขาเช้าสุราต่างประเทศจะทำให้การนำสุรา 
ต่างประเทศเช้ามาจำหน่ายในประเทศมีจำนวนลดน้อยลง เพราะพิกัดอัตราภาษีที่สูงและการ 
จำหน่ายท่ีถูกจำกัดให้จำหน่ายเฉพาะร้านที่ได้รับหนังสืออนุญาตเท่าน้ันทำให้ราคาจำหน่ายสุรา 
ต่างประเทศสูงข้ึน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้รายได้โดยรวมท่ีรัฐได้จากสุราลดลง แต่กลับทำให้รัฐมีรายได้ 
จากอากรสุราเพ่ิมข้ึนทั้งนี้เป็นเพราะเม่ือสุราต่างประเทศมีราคาสูงสุราโรงจึงได้รับความนิยมใน 
การบริโภคมากข้ึนเน่ืองจากมีราคาถูกกว่า และนายอากรสุราก็เสนอประมูลเงินผูกขาดให้รัฐบาล 
ในจำนวนท่ีสูงข้ึน34

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า หลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุราต่างประเทศ รัฐมี 

อำนาจสิทธิ้ขาดเต็มที่ในการควบคุมการจำหน่ายสุราต่างประเทศ การมีกฎหมายข้อตกลงที่เป็นที่ 

ยอมรับร่วมก ันก ับนานาประเทศทำให้ป ัญหาความข ัดแย้งต ่างๆ อ ันก่อให้เก ิดผลกระทบต่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลดลง และทำให้รัฐมีรายได้จากอากรสุราเพิ่มมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอันเกิดจากสุรายุติลงในเวลาลันๆ และกลับเกิดขึ้นอีกครั้งโดย 

ปัญหาสุราที่เกิดขึ้นช่วงหลังนี้เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอากรชั้นใน จ.ศ. 1248 
และหนังสือสัญญาที่พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจีนลักลอบต้มกลั่นสุรา 

เถื่อนในกรุงเทพฯและตามหัวเมืองต่างๆ35 การที่นายอากรออกตรวจลับสุราตามกงสีของต่างชาติ 

โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ36 หรือการที่นายอากรสุราละเลยไม่ตรวจตราการเก็บอากรสุรา 

จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสุรา และไม่เข้มงวดตรวจตราการซื้อขายสุราต่างประเทศ ทำให้พ่อค้า 

ต่างชาติฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยการนำสุราต่างประเทศที่มีแรงแอลกอฮอล์สูงมาผสม 

นั้าเพื่อให้มีปริมาณสุราเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เสียภาษีขาเช้าในอัตราเท่าเดิม ทำให้สามารถนำออก

34พอใจ ถมยา, "บทบาทพระองค์เจ้าปฤษฎางค์: สืกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ 

สุรากับนานาประเทศ,", หน้า 202.

35"เรืองรายงานผลการจับสุราเถื่อนเมืองสมุทรลาคร,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.ธค/4 5 เลขที่ค.

14.1 ข.

36,,เรื่องมองสิเออริเยปิเลงสกีอุปทูตฝรั่งเศสว่าเจ้าภาษีสุรากล่าวโทษหาว่าได้กลั่นสุราที่โรงในบังคับฝรั่ง 

เศส,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/4 5 เลข ท ี่ค .14.1ข / 8.
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จำหน่ายในราคาถูกได้37ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสยามกับ 

ชาติต่างๆ รวมทั้งล่งผลกระทบต่อรายได้รัฐที่เคยได้รับอากรสุราอีกครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้แม้ว่าจะเกิดในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์ 
วโรปการดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ และไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกระทรวง 
พระคลังม ห า ส ม ปติแล้ว แต่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการก็ยังคงมีบทบาทในการจัดการ 
แก้ไขและเสนอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาสุราที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะสมเด็จฯ กรมพระยา 
เทวะวงค์วโรปการทรงเคยมีประสบการณ์ไนการแก้ไขปัญหาสุรามาแล้วไนคร้ังท่ีรับราชการใน 
กรมพระคลังมหาสมปติ และเม่ือปัญหาสุราได้เกิดข้ึนอีกคร้ังพระองค์ก็ได้รับทราบถึงปัญหาท่ีเกิด 
ข ึ้นอยู่ตลอดเวลาท้ังจากการร้องเรียนหรือช้ีแจงของเจ้าพนักงานฝ่ายสยามและกงสุลชาติต่างๆ

การร้องเรียนจากกงสุลชาติต่างๆ นั้น เกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานฝ่ายสยามออกตรวจ 

และจับกุมคนไนบังคับต่างชาติ ไม่ว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือไม่ก็ตาม 

สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการจะได้รับการร้องเรียนจากกงสุลต่างๆ เสมอ ซึ่งพระองค์จะ 

พิจารณาตรวจลอบข้อร้องเรียนต่างๆ หากพบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนั้นเป็นไปตาม 

พระราชบัญญ ัต ิก ็จะทรงอธิบายตอบกลับไปยังกงสุลน ั้นๆ หากเป ็นการปฏิบ ัต ิท ี่ผ ิดไปจากที่ 

พระราชบัญญัติกำหนดไว้ ก็จะนำเรื่องราวร้องเรียนนั้นล่งไปให้กับเสนาบดีกระทรวงพระคลัง 

มหาสมปติผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปดำเนินการแก้ไขและตักเตือนเจ้าพนักงานของตน38 

พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมเป็นกรณีไป

ลำหรับการร้องเรียนที่มาจากเจ้าพนักงานฝ่ายสยามนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะ 

วงค์วโรปการทรงมีล่วนสำคัญในการสั่งการและประสานงานให้ดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบต้มสุรา 

เถื่อนและร่วมอยู่ในกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย39 และยังทรงให้ 

คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติว่าประเด็นหลักของปัญหาที่ 

เกิดขึ้นนี้คือการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอากรชั้นใน จ.ศ. 1248 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิปติหน้าที่ 

เกินกว่าข้อกำหนดหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม ถ้าหากว่าลามารถจัดการให้ทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไปโดยปริยาย40

37"เรื่องพระยาบริบูรณ์โกษากรและพวกร้องขอคืนอากรสุราและขอลดเงินที่ค้าง," หอจดหมายเหตุแห่ง 

ช า ต ิ,ก ร .ร ค /4 5 เลขท ี่ค .14.1ข /ร .

38,'เรื่องมองสิเออรัเยปิเลงสกีอุปทูตฝรั่งเศสว่าเจ้าภาษีสุรากล่าวโทษหาว่าได้กลั่นสุราที่โรงในบังคับฝรั่ง 

เศส,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/4 5 เลข ท ี่ค .14.1ข / 8.

39"เรื่องภาษี(กรมสรรพากร)สุรา,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 4 5 เลขที่ค. 14.1 ขเล ่ม 1.

40"เรื่องภาษีอากรสุราในกรุงแลหัวเมือง,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 4 5 เลขที่ค. 14.1ข / 4.
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จากคำแนะนำดังกล่าวแสดงให้เห ็นว่าในส่วนพระองค์แล้วลมเด็จฯ กรมพระยา 

เทวะวงค์วโรปการเห็นว่าสัญญาและพระราชบัญญัติที่มีอยู่มีสาระสำคัญครบถ้วนครอบคลุมการ 

ป้องกันปัญหาสุราที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของสัญญาหรือ 

พระราชบัญญัติ หากเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไข 

ปรับปรุงสัญญาหรือพระราชบัญญัติอีก หากจะต้องพยายามดำเนินการแก้ไขให้การปฏิบัติต่างๆ ท่ี 

ไม ่ถ ูกต ้องตามพระราชบ ัญญ ัต ิกส ับมาดำเน ินการตามพระราชบ ัญญ ัต ิอ ีกคร ั้ง โดยเฉพาะ 

เจ้าพนักงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากสามารถปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติได้ทุกประการแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป

อย่างไรก็ตามแม้สิ่งที่พระองค์ทรงเชื่อมั่นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ไม่อาจสำเร็จเต็มที่ใน 

ทางปฏิบัติ เพราะว่าการแก้ปัญหาในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องอาดัยความร่วมมืออย่างจริงจังและ 

พร้อมเพรียงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจึงจะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง แต่การ 

ควบคุมให้บุคคลที่เก ี่ยวข้องทุกคนปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติก็เป็นลิ่งที่ยากยิ่งเซ่นกัน ดังนั้น 

ปัญหาสุราจึงไม่อาจหมดไปอย่างถาวรได้

แม้ว่าปัญหาสุราท่ีเกิดข้ึนจะยังไม่อาจหาทางแก้ไขได้โดยเด็ดขาด แต่จากข้อมูลท่ีพบ 
ไม่ปรากฏว่าสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงมีบทบาทเข้ามาร่วมแก้ปัญหาในลักษณะท่ี 
เป็นปัจเจกโดยตรง หากแต่เป็นเพียงการมีส่วนในการแก้ปัญหาโดยผ่านการประชุมตกลงร่วมกัน 
ในท่ีประชุมเสนาบดีสภา ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าปัญหาสุราในระยะต่อๆ มาไม่มีความรุนแรงมาก 
นักและกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีบุคลากร เซ่นท่ีปรึกษาซาวต่างประเทศ ท่ีมีค'วามรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีจะรับผิดชอบในการแก้ปัญหามากข้ึน รวมท้ังระบบราชการในระยะหลังมีการแบ่ง 
หน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละกระทรวงท่ีชัดเจน ประกอบกับหน้าท่ีรับผิดชอบในกระทรวงต่างประเทศ 
ของพระองค์เอง ทำให้สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหา 
สุราโดยตรงอีก

จากบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการที่มีต่อการจัดการแก็ใขปัญหา 

รายได้รัฐในส่วนของสุรานั้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

จากภายนอกอันได้แก่การเข้ามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับระบบเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลง 

ภายในคือการพยายามที่จะนำระบบบริหารจัดการประเทศสมัยมาใช้นั้น บทบาทของสมเด็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นภาพของการพยายามที่จะจัดให้การ 

ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐมีความเป็นระบบระเบียบ และมีมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนเหมือน 

กันหมด การวางกฎเกณฑ์ข้อบังดับเกี่ยวกับสุราให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การผลักดันให้มีการ
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เจรจาแก้ไขสัญญากับนานาประเทศต่างเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดเก็บรายได้รัฐในระบบ 
ใหม่ท้ังส้ิน

แม้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการเช้ารับตำแหน่งเสนาบดีว่าการต่างประเทศใน 
ปี พ.ศ. 2428 แล้ว พระองค์ก็ยังคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อ 
เน่ือง รวมท้ังงานในด้านการคสังด้วย ซ่ึงบทบาทซองสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการท่ีมีต่อ 
การปฏิรูปการคสังในระยะนี้สะท้อนผ่านการจ ัด ทำงบประมาณแผ่นดิน และการกู้เงินจากต่าง 
ประเทศ ซ่ึงท้ังการจัดทำงบประมาณ และการกู้เงินจากต่างประเทศต่างเป็นกระบวนการท่ีสำคัญ 
ของระบบการคสังสมัยใหม่

4.2 สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการก้บการตรวจสอบการใช้จ่ายของเฐผ่านการจัด 
ทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณถือเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการรวมอำนาจในการควบคุม 

ทรัพยากรเข้าส่ศูนย์กลาง ซึ่งตามโครงสร้างการคลังเดิมนั้น เมื่อหน่วยงานต่างๆ ได้รวบรวมภาษี 

อากรที่เก็บได้แล้วจะหักเอาเงินที่ได้มาเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน รวมทั้งเงินค่า 

ตอบแทนในการทำงาน หรือสิบลด ก่อนที่จะส่งเงินภาษีอากรที่เหลือให้กับกรมพระคลังมหาสมบัติ 

ต่อไป แต่เมื่อมีการนำการจัดทำงบประมาณมาใช้ ก็หมายถึงการที่แต่ละหน่วยงานที่รับผ ิด ชอบใน 

การจัดเก็บภาษีต้องนำเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดส่งให้กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยไม่หัก 

ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในส่วนของการใช้จ่ายในแต่ละหน่วยงานนั้นหน่วยงานต่างๆ มีหน้าท่ีจัดทำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอให้กระทรวงพระคลังพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นปีปี 

ไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวบรวมอำนาจในการควบคุมทรัพยากร 

ทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศเริ่มมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้มี 

ความสมดุลย์ระหว่างรายร ับ และรายจ่าย รวมทั้งเป็นการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายของ 

ประเทศด้วย

4.2.1 จุดเร่ิมต้นของการจัดทำงบประมาณ
ก าร จัดทำง บ ป ร ะม า ณ ถ ือ เป ็น ห น ึ่ง ใ น อ งค ์ป ร ะก อ บ ห ล ัก ท ี่ส ำค ัญ ข อ งก า รส ร ้า ง  

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์การจัดทำงบประมาณนอกจากจะทำให้การจัดสรรทรัพยากรที่เก ิดขึ้น 

ทังหมดอยู่ภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวแล้วยังแสดงให้เห็นว่าประเทศมี 

การวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีระบบล่วงหน้า ให้มีการจัดการรายจ่ายของประเทศไม่ให้เกินกำลัง 
ของรายรับเพื่อรักษาดุลยภาพของรายได้และรายจ่ายไว้ เพราะความเจริญมั่นคงของประเทศจะ
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เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาด้ยความมั่นคงทางด้านการคลัง ด้งนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำงบประมาณ 

รายรับรายจ่ายประจำปีขึ้น

การพยายามจัดให้มีการทำงบประมาณปรากฏขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2 4 1 8 ในพระราชบัญญัติ 
กรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่างๆซึ่งจะเบิกเงินส่งเงินจ.ศ.1237 มาตราท่ี 1 2 ได้มีการ 
กำหนดเก่ียวกับการทำบัญชีปีข้างหน้า หรือเอสติเมด (estimate) โดยให้มีการจัดทำบัญชีรายเงินท่ี 
คาดว่าจะเก็บได้และรายเงินท่ีคาดว่าจะใช้จ่ายในปีกัดไปเสนอต่ออธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติให้ 
นำข้ึนถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือทำการปรึกษาตกลงอนุมัติการใช้จ่าย 
เงินต่อไป รวมท้ังกำหนดให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของทุกปีด้วย

ถึงแม้ว่ารูปแบบการทำงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจะเป็นเพียงขั้นตอน 

ง่ายๆ ไม่สลับซับช้อน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายการคลัง 

ที่มีการวางแผน มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นและมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่าย 

ที่ผ่านมาได้

การจัดทำงบประมาณนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักคุ้นเคย ด้งนั้นในระยะแรก 

หน่วยงานต่างๆ มักไม่ปฏิบัติตาม ช้าราชการส่วนใหญ่ยังคงนำเงินภาษีในความรับผิดชอบของตน 

ที่เก็บได้ไปใช้ในราชการก่อน โดยไม่ยื่นบัญชีเอลติเมดแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปัจจัยที่สำคัญอีก 

ประการหนึ่งที่ทำให้การทำงบประมาณในระยะแรกไม่ประลบความสำเร็จเป็นเพราะการรวบรวม 

รายได้จากภาษีอากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมพระคลังมหาสมบัติเพียงหน่วยงานเดียว หากแต่ 

ยังกระจายอยู่ในการดูแลของกรมต่างๆ ทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวมรายได้จากภาษี 

อากรไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องยื่นบัญชีล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในราชการ 

และยังคงใช้เงินภาษีอากรที่เก็บได้ไปใช้ในราชการต่างๆ ก่อนเช่นเดิม

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกหน่วยงานที่มีรายได้จากภาษีในการดูแลของตน ด้งนั้น ในหน่วยงานที่ 

ไม่ได้รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บภาษีอากร จะต้องทำบัญชีล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ 

ในราชการเสมอ ซึ่งกรมไปรษณีย์และโทรเลขเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ทำบัญชีล่วงหน้าเสมอ

อาจกล่าวได้ว่าในระยะแรกของการพยายามจัดให้มีการทำงบประมาณขึ้นนั้นไม่ประสบ 

ผลด้งวัตถุประสงค์ที่ด้งไว้นัก เนื่องจากขุนนางส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในระบอบและโครงสร้างการ 

บริหารราชการแบบเก่า และอำนาจในการควบคุมรายได้จากภาษีอากรยังคงกระจายไม่ได้อยู่ 

ภายใต้การควบคุมดูแลชองกรมพระคลังมหาสมบัติเพียงแห่งเดียว

หลังจากที่มีการจัดตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้นเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปี 

พ.ศ. 2433ในป ีเด ียวก ันได ้ม ีการออกพระราชบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ  ร.ศ. 109ซ ึ่งถ ึอว ่าเป ็น
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พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ้ต ิง บ ป ร ะ ม า ณ ฉ บ ับ แ ร ก ข อ ง ป ร ะ เท ศ  ม ีส า ร ะ ส ำ ค ัญ ท ี่ก ำ ห น ด ให ้เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง แ ล ะ  

ก ร ม ต ่า ง ๆ  ต ้อ ง ท ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร ับ จ ่า ย เง ิน แ ผ ่น ด ิน ใ น ป ีถ ัด ไ ป ใ ห คั้บเส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง  

ม ห า ส ม บ ัต ิน ำ ข ึ้น ท ูล เก ล ้า ฯ  ก ว า ย พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ใ น ท ี่ป ร ะ ช ุม เส น า บ ด ี4, 

เพ ื่อ ป ร ึก ษ า ต ก ล ง ก ่อ น ส ิ้น ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ *  อ ย ่า ง ไ ร ก ็ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิฉ บ ับ น ี้ใ ห ้เ ว ล า ใ น ก า ร  

ป ร ึก ษ า ต ก ล ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ท ี่ป ร ะ ช ุม เส น า บ ด ีน ้อ ย ม า ก ค ือ ป ร ะ ม า ณ ค ร ึ่ง เด ือ น ป ร ะ ก อ บ ค ับ ก า ร ท ี่ไ ม ่ 

ไ ด ้ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ใ ห ้เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  น ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง เส น อ ต ่อ ก ร ะ ท ร ว ง  

พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ จ ึง ท ำ ใ ห ้ก า ร ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น แ ต ่ล ะ ค ร ั้ง ป ร ะ ส บ ป ัญ ห า ค ว า ม ล ่า ช ้า แ ล ะ ถ ึง  

แ ม ้ว ่า จ ะ ม ีก า ร ป ร ะ ก า ศ ข ้อ บ ัง ค ับ เพ ิ่ม เต ิม เพ ื่อ แ ก ้ไ ข ป ัญ ห า ท ี่เก ิด ข ึ้น แ ล ้ว ก ็บ ัง ค ง ป ร า ก ฎ ว ่า ห น ่ว ย ง า น  

ต ่า ง ๆ  ล ่ง ง บ ป ร ะ ม า ณ 1ไม่ต ร ง ต า ม ท ี่ก ำ ห น ด ,ไว้เ'ๆiน เด ิม 41 42 น อ ก จ า ก น ี้ป ัญ ห า ท่ีเก ิด ข ึ้น ใ น ก า ร พ ิจ า ร ณ า  

ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ท ี่ป ร ะ ช ุม เส น า บ ด ีส ภ า ซ ึ่ง เป ็น ก า ร ป ร ะ ช ุม ร ่ว ม ค ัน ข อ ง บ ร ร ด า เส น า บ ด ีเพ ื่อ ต ร ว จ  

ตัดง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ห น ่ว ย ง า น ต ่า ง ๆ  ท ี่เส น อ ม า  แ ต ่ว ่า จ ะ ม ีเส น า บ ด ีเพ ีย ง ไ ม ่ก ี่ค น เท ่า น ั้น ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า  

ท ี่ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย ่า ง จ ร ิง ล ัง 43 ป ร ะ ก อ บ ค ับ ค ว า ม เก ร ง ใ จ ซ ึ่ง ค ัน แ ล ะ ค ัน ใ น ค ณ ะ เส น า บ ด ีท ำ ใ ห  ้

เส น า บ ด ีไ ม ่ก ล ้า ท ี่จ ะ ท ัก ท ้ว ง ง บ ป ร ะ ม า ณ  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง อ ื่น ๆ  ท ี่เส น อ ม า เท ่า ใ ด น ัก 44 จ ึง เป ็น เห ต ุให ้ไ ม ่ 

ล า ม า ร ถ พ ิจ า ร ณ า อ น ุม ัต ิง บ ป ร ะ ม า ณ ให ้เก ิด ป ร ะ โ ย ช น ์อ ย ่า ง แ ท ้จ ร ิง ไ ด ้

4.2.2 บทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการคับการงบประมาณ

ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ค ัว โ ร ป ก า ร ม ีล ่ว น ร ับ ผ ิด ช อ บ ด ูแ ล ก า ร ท ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ ม า ต ั้ง แ ต  ่

ค ร ั้ง ท ี่ท ร ง ร ับ ร า ช ก า ร อ ย ู่ใน ก ร ม พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ (พ .ศ. 2423 -  2427) ซ ึ่ง ใ น ช ่ว ง เว ล า ต ัง ก ล ่า ว แม้ 
เป ็น ช ่ว ง ท ี่ไ ม ่ม ีห ล ัก ฐ า น ท ี่แ ส ด ง ให ้เห ็น ถ ึง ค ว า ม ก ้า ว ห น ้า ใ น ก า ร ป ฏ ิร ูป ก า ร ค ล ัง ม า ก น ัก  แ ต ่ก ็ล า ม า ร ถ  

พ บ ว ่า ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ค ัว โ ร ป ก า ร ม ีส ่ว น ส ำ ค ัญ ใ น ก า ร ต ร ว จ ต ัด บ ัญ ช ีล ่ว ง ห น ้า ข อ ง  

ห น ่ว ย ง า น ต ่า ง ๆ  เช ่น ใน ปีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ. 2425 - 2426 ก ร ม ไ ป ร ษ ณ ีย ์แ ล ะ โ ท ร เล ข ได้ย ื่น บ ัญ ช ีต ่อ  

พ ร ะ บ า ท ล ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว  แ ล ะ พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ก ็ท ร ง

41"พระราซบัญณ์ติกระทรวงพระคลังมหาสมปีติ,'' ใน ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 11, เสถียร ลาย 

ลักษณ์, รวบรวม(พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์, 2478), หน้า 198.

* ปีงบประมาณเริ่มจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของแต่ละปี

42'สุทธาดา เลขไวฑูรย์1 “การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว 

(พ.ศ. 2435 - 2453),", หน้า 44 - 45.

43"เรื่องพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบโต้ความเห็นของมิสเตอร์มิท 

เซลอินเนส,,'หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/1 7 เลขท ี่ค .5 .1 /10 .

44"เรื่องกรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการทรงร่างงบประมาณอย่างใหม่ให้กระทรวงพระคลังมหาลมบ้ติ," 

หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/17 เลขท ี่ค .5 .1 /5 .
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ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ต ร ว จ ล อ บ บ ัญ ช ีท ี่ย ื่น เส น อ ม า เพ ื่อ ค ว า ม  

เห ม า ะ ส ม ก ่อ น ท ี่จ ะ อ น ุม ัต ิค ่า ใ ช ้จ ่า ย อ อ ก ไ ป  โ ด ย ใ น ก า ร ต ร ว จ บ ัญ ช ีน ั้น  ส ม เด ็จ ฯ  ก .ร ม พ ร ะ ย า  

เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ไ ต ้ต ัด ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่เส น อ ม า ม า ก เก ิน จ ำ เป ็น อ อ ก ไ ป  เช ่น  ร า ย จ ่า ย ส ่ว น ท ี่เป ็น  

เง ิน เด ือ น ข อ ง เจ ้า พ น ัก ง า น  ห ร ือ ก า ร ท ี่ม ี' จ ำ น ว น เจ ้า พ น ัก ง า น ม า ก เก ิน ก ว ่า ง า น ท ี่ม ี โ ด ย ล ม เด ็จ ฯ  

ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ไ ต ้ท ำ อ ัต ร า เง ิน เด ือ น ข อ ง เจ ้า พ น ัก ง า น ข ึ้น ม า เพ ื่อ ใ ช ้เป ็น แ บ บ แ ผ น ใ น  

ก า ร ใ ห ้เง ิน เด ือ น ใ น ค ร ั้ง ต ่อ ๆ  ไ ป  ใ น ส ่ว น ข อ ง เจ ้า พ น ัก ง า น ท ี่ม ีม า ก เก ิน ไ ป น ั้น  ไ ต ้เส น อ ใ ห ้อ ธ ิบ ด ีไ ป  

ด ำ เน ิน ก า ร ล ด จ ำ น ว น ล ง ต า ม ค ว า ม เห ม า ะ ส ม 4 5 ท ั้ง น ี้จ ะ เห ็น ไ ต ้ถ ึง ค ว า ม ต ั้ง ใ จ แ ล ะ ค ว า ม พ ย า ย า ม ข อ ง  

ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ใน ก า ร ต ัด ท อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ท ี่ฟ ่ม เท ืเอ ย เพ ื่อ ล ด ค ่า ใช  ้

จ ่า ย ข อ ง ป ร ะ เท ศ ล ง

น อ ก จ า ก น ี้ ต า ม ธ ร ร ม เน ีย ม เด ิม ท ี่ห น ่ว ย ง า น ต ่า ง ๆ  เค ย ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น ต ั้ว ย ืม เง ิน ไ ป ใ ช ้ใ น  

ร า ช ก า ร ต ่า ง ๆ  น ั้น  จ น บ า ง ค ร ั้ง ท ำ ใ ห ้เ ก ิด ป ัญ ห า ร า ย ร ับ ไ ม ่เ พ ีย ง พ อ ก ับ ร า ย จ ่า ย น ั้น  ล ม เด ็จ ฯ  

ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ไ ต ้เส น อ ใ ห ้พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ย ก เล ิก ก า ร ข อ  

พ ร ะ ร า ช ท า น ต ั๋ว ย ืม เง ิน เส ีย  แ ล ะ ใ ห ้ผ ู้ท ี่ต ้อ ง ก า ร เ บ ิก เ ง ิน ท ำ ห น ัง ส ือ ร า ย ก า ร ม า ย ัง เ จ ้า พ น ัก ง า น  

ห อ ร ัษ ฎ า ก ร พ ิพ ัฒ น ์เพ ื่อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น ร า ช า น ุญ า ต จ ่า ย เง ิน จ า ก พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า  

เจ ้า อ ย ู่ห ัว  ซ ึ่ง พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ท ร ง เห ็น ช อ บ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใช ้เป ็น ข ้อ ก ำ ห น ด  

เพ ื่อ ป ฏ ิบ ัต ิร ่ว ม ก ัน 46ซ ึ่ง ก า ร เส น อ แ น ว ค ิด ต ัง ก ล ่า ว ถ ือ ว ่า เป ็น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ่ง เส ร ิม ใ ห ้ก า ร เบ ิก จ ่า ย  

เง ิน ม ีร ะ บ บ แ บ บ แ ผ น ม า ก ข ึ้น  เป ็น ก า ร ว า ง พ ื้น ฐ า น แ ล ะ ส ่ง เส ร ิม ใ ห ้ช ้า ร า ช ก า ร ม ีค ว า ม ค ุ้น เค ย ก ับ ก า ร  

ป ฏ ิบ ัต ิเพ ื่อ เบ ิก จ ่า ย เง ิน ต า ม ร ูป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ ร า ช ก า ร ส ม ัย ใ ห ม ่อ ย ่า ง เป ็น ร ะ เบ ีย บ แ บ บ แ ผ น

แ ม ้เม ื่อ ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ท ร ง ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ง เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง  

ต ่า ง ป ร ะ เท ศ แ ล ้ว  ก ็ย ัง ท ร ง ม ีส ่ว น ร ่ว ม ใ น ก า ร พ ิจ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ท ี่ป ร ะ ช ุม เส น า บ ด ีส ภ า เส ม อ  

โ ด ย ใ น ก า ร ท ำ ห น ้า ท ี่ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ น ั้น  พ ร ะ อ ง ค ์ท ร ง พ ิจ า ร ณ า อ ย ่า ง ล ะ เอ ีย ด ถ ี่ถ ้ว น  ท ั้ง น ี้เพ ื่อ  

ป ร ะ โ ย ช น ์ใน ก า ร ล ด ก า ร ใช ้จ ่า ย ท ี่ไ ม ่จ ำ เป ็น ล ง  จ า ก ก า ร ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย ่า ง ล ะ เอ ีย ด ถ ี่ถ ้ว น น ี้ท ำ ใ ห  ้

ท ร ง พ บ ข ้อ ผ ิด พ ล า ด แ ล ะ ข ้อ บ ก พ ร ่อ ง ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  เส น อ ม า เส ม อ 47 ต ัง จ ะ เห ็น ไ ต  ้

จ า ก ห น ัง ส ือ ก ร า บ บ ัง ค ม ท ูล พ ร ะ บ า ท ส ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ข อ ง ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า  

เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร เก ี่ย ว ก ับ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  ต อ น ห น ึ่ง ว ่า

45"เรื่องงบประมาณกรมไปรลนียนลโทรเลข,” หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/17 เลขท ี่ค .5 .1 /1 .

46”เรื่องเจ้าพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒน์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว," หอ 

จดหมายเหตุแห่งชาติ,ม.ร.รนก . /42.

47แเรื่องลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลงบประมาณกระทรวงต่างๆ," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม-สบ. 16/9 

ตอน สาล้น-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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" . . . ใ น ก า ร ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  ท ำ ก า ร ใ ช ้เ ง ิน เ ป ล ือ ง อ ย ู่แ ท บ ท ั่ว ไ ป น ี้เ ป น ก า ร ท ี่ข ้า พ ร ะ พ ุท ธ เ จ ้า ไ ด  ้

ร ะ ว ัง อ ย ู่ใ น ท ี่ป ร ะ ช ุม เ ว ล า ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล เ ว ล า ท ี่ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้เ ง ิน ใ น ก า ร แ ผ ่น ด ิน อ ย ่า ง อ ื่น ๆ  อ ย ู ่

เ น ือ ง ๆ  ม ีเ ห ต ุท ี่จ ้บ ไ ต ้ก ็เ ป ็น แ ห ่ง ล ะ เ ล ็ก ล ะ น ้อ ย  ก ็ค ่อ ย ๆ  แ ก ้ไ ข ไ ป . . : 1,48

ใ น ห น ัง ส ือ ฉ บ ับ เด ีย ว ก ้น  ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ศ ์ว โ ร ป ก า ร ไ ด ้ก ล ่า ว ถ ึง ข ้อ เส น อ ท ี่ 

พ ร ะ อ ง ค ํใด ้เส น อ ต ่อ ท ี่ป ร ะ ช ุม เพ ื่อ ป ้อ ง ก ้น ก า ร ผ ิด พ ล า ด ใน ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่แ ล ะ ผ ล ท ี่ไ ด ้ร ับ

"...ช้าพระพุทธเจ้าได้คิดดูทางที่จะแก้ไข จนได้ทำอย่างให้คนที่ทำการในออฟพิศต่างๆ ทำ 
รายงานเป็นจดหมายเหตุของตนเองว่าได้ทำอะไรๆ บ้าง ได้ยกตัวอย่างในกระทรวงต่างประเทศที่ 
ได้ทำแล้วนั้นไปให้ดูเวลาตรวจงบประมาณครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครทำตาม จะเหนเปนจู้จี้จุกจิกมากไป 
แลข้าพระพุทธเจ้าไต้ร้องอีกว่าธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่ง ซึงจะให้ทราบการที่ทำในกระทรวงต่างๆ 
ทั่วไปว่าทำกันอย่างไรนั้น ก็มีอย่างที่ทำในยุโรปเนืองๆ คือ ตั้งคอมมิสชั่นเปนกองออกตรวจ เรียก 
เจ้าพนักงานมาซักไซร้ไถ่ถามเอาคำให้การไว้แล้วพิมพ์เป็นเล่มขึ้น ตัวอย่างที่เขาทำกันอย่างไร 
ช้าพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ แต่ต้องเปนการนานวันจึงจบแล้วหมดสิ้น ก็เปนการเหนชอบกันอยู่ดอก 
แต่ว่าเหนเปนการใหญ่โตมากมายไป ก็หาไต้เหนเปนการควรทำไม่ งดๆ กันไว้จนไม่ไต้ทำ..:48 49

จ า ก ข ้อ ค ว า ม ข ้า ง ด ้น แ ส ด ง ใ ห ้เห ็น ว ่า ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ศ ์ว โ ร ป ก า ร พ ย า ย า ม ท ี่ใ ข  ้

ว ิธ ีก า ร ต ่า ง ๆ  ต า ม แ บ บ ต ะ ว ัน ต ก เข ้า ม า จ ัด ร ะ เบ ีย บ แ ล ะ ค ว บ ค ุม ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ใ ช ้จ ่า ย ข อ ง แ ต ่ล ะ  

ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห ้ม ีค ว า ม เห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ้ เพ ื่อ ป ้อ ง ก ้น ก า ร เก ิด ป ัญ ห า ท ุจ ร ิต แ ล ะ ก า ร  

ใ ช ้จ ่า ย เง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย ่า ง ส ิ้น เป ล ือ ง  อ ัน อ า จ ท ำ ใ ห ้ฐ า น ะ ก า ร ค ล ัง ข อ ง ป ร ะ เท ศ ต ้อ ง ล ้ม ล ะ ล า ย  ซึ่ง 

ถ ึง แ ม ้ว ่า ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ศ ์ว โ ร ป ก า ร พ ิจ า ร ณ า เห ็น ถ ึง ป ัญ ห า ท า ง ด ้า น ก า ร ค ล ัง ท ี่อ า จ เก ิด  

ข ึ้น ใน อ น า ค ต ท ี่ส ืบ เน ื่อ ง ม า จ า ก พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ใ ช ้จ ่า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ส ิ้น เป ล ือ ง ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  ใน  

ข ณ ะ น ั้น แ ล ะ พ ย า ย า ม เส น อ ว ิธ ีก า ร เพ ื่อ ค ว บ ค ุม ก า ร ใ ช ้จ ่า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  ใ ห ้เ ป ็น ไ ป อ ย ่า ง  

เห ม า ะ ส ม  แ ต ่เ ส น า บ ด ีล ่ว น ใ ห ญ ่ย ัง ไ ม ่เห ็น ถ ึง ค ว า ม ส ำ ค ัญ ข อ ง ป ัญ ห า ด ัง ก ล ่า ว  ว ิธ ีก า ร ต ่า ง ๆ  ที่ 

ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ค ัว โ ร ป ก า ร เส น อ ต ่อ ท ี่ป ร ะ ช ุม จ ึง ไ ม ่ไ ด ้ม ีก า ร น ำ ไ ป ด ำ เน ิน ก า ร แ ต ่อ ย ่า ง ใด

ผ ล จ า ก ก า ร ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ล ะ เ อ ีย ด ถ ี่ถ ้ว น  ท ำ ใ ห ้ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ศ  ์

ว โร ป ก า ร ท ร ง พ บ ก ้บ ค ว า ม ผิดพ ล า ด ใ น ก า ร จ ัด ท ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่ข อ ง เจ ้า พ น ัก ง า น  

ใน ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม ป ต ิ ใน ป ี พ .ศ . 2 4 3 5

จ ุด เร ิ่ม ต ้น ข อ ง ก า ร ต ร ว จ พ บ ค ร ั้ง น ี้เร ิ่ม จ า ก ก า ร ป ร ะ ช ุม เพ ื่อ ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ป ีต า ม  

ป ก ต ิ แ ล ะ ใน ก า ร ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ะ ท ร ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ศ ์

48 เรื่องเดียวก้น.

49รื่องเดียวก้น.
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ว โ ร ป ก า ร ก ็พ บ ว ่า ก า ร เส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิม ีค ว า ม ส ิ้น เป ล ือ ง ม า ก  

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่ข อ ง ผ ู้ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง ม ีค ว า ม ผ ิด พ ล า ด  บ ก พ ร ่อ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ร ม ห ม ื่น  

น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์ ร อ ง เส น า บ ด ี*

โ ด ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ป ี พ.ศ . 2 4 3 6  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ 

ก ร ม ห ม ื่น น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์เส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน จ ำ น ว น ท ี่ส ูง ก ว ่า ป ีท ี่ผ ่า น ม า ม า ก  ซ ึ่ง ท ี่ป ร ะ ช ุม เห ็น  

ว ่า เป ็น ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ท ี่ส ุร ุ่ย ส ุร ่า ย เก ิน ค ว ร น อ ก จ า ก น ี้ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ด ้ท ี่ป ร ะ ม า ณ ไ ว ้บ ัง ม ีจ ำ น ว น ต ํ่า ก ว ่า  

ป ีท ี่ผ ่า น ม า ด ้ว ย  ซ ึ่ง ถ ้า ห า ก อ น ุบ ัต ิง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิย ื่น ข อ ม า จ ะ ท ำ ให  ้

ร า ย จ ่า ย ส ูง เ ก ิน ก ว ่า ร า ย ไ ด ้ ด ัง น ี้น ท ี่ป ร ะ ช ุม จ ึง ม ีม ต ิใ ห ้ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข ึ้น ต ร ว จ ส อ บ ต ัด เพ ิ่ม  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิให ้ม ีค ว า ม เห ม า ะ ส ม โ ด ย ม ีส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต  ั

ว โ ป ก า ร เป ็น ห ัว ห น ้า ค ณ ะ

ผ ล ก า ร ต ร ว จ พ บ ว ่า ม ีข ้อ บ ก พ ร ่อ ง แ ล ะ ค ว า ม ส ิ้น เป ล ือ ง เก ิด ข ึ้น ห ล า ย ป ร ะ ก า ร  เช ่น  ก า ร ป ฏ ิบ ัต  ิ

ห น ้า ท ี่ท ี่ค ่อ น ข ้า ง ล ับ ส น ภ า ย ใน ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร ข อ เพ ิ่ม จ ำ น ว น เจ ้า พ น ัก ง า น ข ึ้น โ ด ย ไ ม ่จ ำ เป ็น  ก า ร เส น อ  

เก ี่ย ว ก ับ ก า ร เก ็บ ภ า ษ ีบ า ง ช น ิด ไ ม ่เห ม า ะ ส ม  ซ ึ่ง จ ะ ท ำ ใ ห ้เก ิด ผ ล เส ีย แ ล ะ ร า ย ไ ด ้ท ี่จ ะ ไ ด ้จ า ก ภ า ษ ีน ั้น ๆ  

ล ด ล ง  เช ่น  ภ า ษ ีเร ือ โ ร ง ร ้า น ท ี่ก ร ม ห ม ื่น น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์เห ็น ว ่า ค ว ร จ ัด ใ ห ้เป ็น ภ า ษ ีผ ูก ข า ด น ั้น  

ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร ก ล ับ เห ็น ว ่า ภ า ษ ีน ี้เป ็น ภ า ษ ีท ี่เก ็บ ง ่า ย  ร ัฐ ค ว ร ท ี่จ ะ จ ัด ต ั้ง  

เ จ ้า พ น ัก ง า น เ ข ้า ไ ป ท ำ ห น ้า ท ี่เ ก ็บ ภ า ษ ีเ อ ง  ห ร ือ ก ร ณ ีก า ร ต ั้ง ด ่า น เ ก ็บ ภ า ษ ี ท ี่ก ร ม ห ม ื่น  

น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์เส น อ ให ้ต ั้ง ด ่า น โด ย ไ ม ่ส ืก ษ า ถ ึง ส ภ า พ ภ ูม ิป ร ะ เท ศ ก ่อ น  ซ ึ่ง ด ่า น บ า ง ด ่า น อ ย ู่ใ ก ล ้ 

ก ัน ม า ก  ท ำ ใ ห ้ส ิ้น เป ล ือ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ใ ข ้ใ น ก า ร ต ั้ง ด ่า น ไ ป เป ็น จ ำ น ว น ม า ก  ห ร ือ ค ว า ม บ ก พ ร ่อ ง ใน  

ก ร ณ ีข อ ง ก า ร จ ัด ก า ร ด ูแ ล ภ า ษ ีร ่น ท ี่เม ื่อ ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร เร ีย ก บ ัญ ช ีค ่า ใช ้จ ่า ย  

ภ า ษ ี‘ร ่น ป ี พ .ศ. 2434 แ ล ะ ป ี พ .ศ . 2435 ม า ต ร ว จ ด ู ป ร า ก ฏ ว ่า  ก ร ม ห ม ื่น น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์ไ ม  ่

ส า ม า ร ถ ส ่ง บ ัญ ช ีท ั้ง ห ม ด ม า ใ ห ้ต ร ว จ ด ูไ ด ้ เพ ร า ะ ว ่า ไ ม ่ไ ด ้ม ีก า ร ท ำ บ ัญ ช ีไ ว ้อ ย ่า ง ค ร บ ถ ้ว น  ส ่ว น บ ัญ ช ีท ี่ 

ส า ม า ร ถ ส ่ง ม า ให ้ต ร ว จ ด ูไ ด ้ก ็พ บ ว ่า ม ีค ว า ม ผ ิด ป ก ต ิไ ม ่ถ ูก ต ้อ ง ห ล า ย แ ห ่ง ท ั้ง จ ำ น ว น เง ิน จ ำ น ว น 'ร ่น ท ี่ไ ม ่ 

ต ร ง ก ัน ซ ึ่ง ส ม เด ็จ ฯ ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร เห ็น ว ่า ร า ย ไ ด ้จ า ก ภ า ษ ีร ่น ถ ือ เป ็น ร า ย ไ ด ้ท ี่ส ำ ด ัญ  

ข อ ง ร ัฐ  ถ ้า ห า ก ว ่า ร ัฐ บ า ล ร ับ ท ี่จ ะ ท ำ ภ า ษ ีร ่น เอ ง แ ล ้ว ค ว ร ท ี่จ ะ ท ำ ใ ห ้ไ ด ้ผ ล ก ำ ไ ร เท ่า ก ับ ห ร ือ ด ีก ว ่า ใ ห ้ 

เจ ้า ภ า ษ ีร ับ ไ ป ท ำ  แ ต ่เม ื่อ ม า ต ร ว จ พ บ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก ร ม ห ม ื่น น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง

* เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในขณะน ั้น คือ สมเด็จพระเจ้าน้องย า เ ธ อ  เ จ ้า ฟ้าจาตุรนต์ร ัศ ม ี 
กรมพระจักรพรรดิพงษ์ แต่เนื่องจากทรงมีพระอาการประชวรติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้า 

ที่เสนาบดีได้ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษในฐานะรองเสนาบดีจึงมีหน้าที่รับผิดชอบลังก า ร ราชการแ ท น
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พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิท ี่เต ็ม ไ ป ด ้ว ย ข ้อ บ ก พ ร ่อ ง แ ล ้ว  ท ำ ให ้ไ ม ่อ า จ ท ี่จ ะ ไ ว ้ว า ง ใจ ให ้ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ร ับ  

ห น ้า ท ี่ท ำ ภ า ษ ฮ ่น เอ ง ไ ด ้ เน ื่อ ง จ า ก อ า จ ท ำ ให ้ส ูญ เส ีย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ม า ก ก ว ่า ท ี่จ ะ ไ ด ้50

ภ า ย ห ล ัง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ร ั้ง น ี้ ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร เส น อ ใ ห ้ม ีก า ร จ ัด ต ั้ง  

ก ร ม ส ร ร พ ภ า ษ ีข ึ้น ด ูแ ล ก า ร เก ็บ ภ า ษ ีท ี่ด ำ เน ิน ก า ร โ ด ย ร ัฐ บ า ล  ร ว ม ท ั้ง ค ร อ บ ค ล ุม ไ ป ถ ึง ง า น ด ้า น  

ศ ุล ก า ก ร ด ้ว ย  ส ่ว น ก ร ม ส ร ร พ า ก ร น ั้น ใ ห ้ม ีห น ้า ท ี่ด ูแ ล เฉ พ า ะ ภ า ษ ีผ ูก ช า ด  ม ีก า ร ต ัด ล ด ต ำ แ ห น ่ง ห น ้า ท ี ่

ท ี่ไ ม ่จ ำ เป ็น อ อ ก ป ร ับ ป ร ุง โ ค ร ง ส ร ้า ง ใ น ก า ร ด ูแ ล ภ า ษ ีต ่า ง ๆ ใ ห ้เป ็น ร ะ บ บ ร ะ เบ ีย บ  เ ช ่น ใ ห ้น ำ ภ า ษ  ี

ไ ม ้ล ัก ก ับ เก ล ือ ท ี่ด ำ เน ิน ก า ร โ ด ย ร ัฐ ม า อ ย ู่ใ น ก า ร ด ูแ ล ช อ ง ก ร ม ส ร ร พ ภ า ษ ีห ร ือ ก ร ม อ า ก ร ส ว น ท ี่เด ิม เค ย  

อ ย ู่ใน ก า ร ด ูแ ล ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ล ม ป ต ิ แ ต ่ก ร ะ ท ร ว ง ไ ม ่ส า ม า ร ถ ด ำ เน ิน ก า ร จ ัด เก ็บ ภ า ษ ีใ ห  ้

เป ็น ไ ป อ ย ่า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ไ ด ้ อ ีก ท ั้ง ย ัง ม ีห น ้า ท ี่ช ํ้า ช ้อ น เก ี่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง  

เก ษ ต ร า ธ ิก า ร  ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร จ ึง เห ็น ว ่า ค ว ร ท ี่จ ะ ย ก ก ร ม น ี้ใ ห ้ไ ป อ ย ู่ภ า ย ใ ต  ้

ก า ร ด ูแ ล ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร า ธ ิก า ร  เป ็น ต ้น 51 จ า ก ก า ร ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ จ ัด ร ูป แ บ บ ก า ร เก ็บ ภ า ษ ีใ ห ม ่น ี ้

แ ส ด ง ให ้เห ็น ถ ึง ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โร ป ก า ร ท ี่จ ะ จ ัด ร ะ เบ ีย บ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ 

ห น ้า ท ี่ใ น ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิใ ห ้ม ีค ว า ม เป ็น ร ะ เบ ีย บ เร ีย บ ร ้อ ย  เพ ื่อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร  

ป ฏ ิบ ัต ิง า น แ ล ะ เป ็น ก า ร ช ่ว ย ล ด ค ่า ใช ้จ ่า ย ใน ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ ่น ด ิน ท ี่ไ ม ่จ ะ เป ็น ล ง

จ า ก ก า ร ต ร ว จ ล อ บ ใ น ค ร ั้ง แ ร ก ท ี่พ บ ข ้อ บ ก พ ร ่อ ง ม า ก ม า ย ใ น ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใ น  

ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ ท ำ ใ ห ้ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โ ร ป ก า ร เร ิ่ม ไ ม ่ม ั่น ใ จ ใ น ก า ร  

บ ร ิห า ร ง า น ข อ ง ก ร ม ห ม ื่น น ร า ธ ิป ป ร ะ พ ัน ธ ์พ ง ษ ์ต ัง น ั้น พ ร ะ อ ง ค ์จ ึง ไ ด ้ด ำ เน ิน ก า ร ต ร ว จ ล อ บ ก า ร ท ำ ง า น  

ใน ส ่ว น อ ื่น ๆ  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม ป ต ิต ่อ ไ ป  ไ ม ่ว ่า จ ะ เป ็น ก ร ม พ ร ะ ค ล ัง ก ล า ง  ก ร ม ส า ร บ ัญ ช ี 

ก ร ม เก ็บ  ก ร ม ร าช พ ัส ด ุ แ ล ะ ก ร ม ก ร ะ ส า ป น ์ส ิท ธ ิก า ร 52

ห ล ัง จ า ก ก า ร ต ร ว จ ล อ บ ใ น ค ร ั้ง ท ี่ 2  ล ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ต ัว โร ป ก า ร ไ ด ้จ ัด ร ะ เบ ีย บ ใน  

ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ให ม ่ โด ย ไ ด ้ร ว ม ก ร ม พ ร ะ ค ล ัง ก ล า ง  ก ร ม ส า ร บ ัญ ช ี แ ล ะ ก ร ม เก ็บ  เข ้า เป ็น ก ร ม เด ีย ว  

ก ัน  แ ล ะ เร ีย ก ช ื่อ ใ ห ม ่ว ่า  ก ร ม พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ ม ีก า ร แ บ ่ง ห น ้า ท ี่ใ น ก ร ม อ อ ก เป ็น  3  ก อ ง  ค ือ  

ก อ ง บ ัญ ช า ก า ร  ก อ ง ส า ร บ ัญ ช ี แ ล ะ ก อ ง เ ก ็บ  น อ ก จ า ก น ี้ย ัง ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย อ ีก  4 ก ร ม  ค ือ  

ก ร ม พ ร ะ ค ล ัง ข ้า ง ท ี่ ก ร ม ส ร ร พ ภ า ษ ีแ ล ะ ศ ุล ก ส ถ า น ก ร ม ส ร ร พ า ก ร แ ล ะ ก ร ม ก ร ะ ส า ป น ์ล ิท ธ ิก า ร 53 ซ่ึง

50"เรื่องรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 11 มีนาคมร.ศ. 111,"หอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ, กต. 55.

51เรื่องเดียวกัน.

62,'เรื่องรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 17 มีนาคม ร.ศ. 111," หอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ, กต. 55.

53เรื่องเดียวกัน.
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ผ ลจากการรวมห น ่วยงาน และต ั้งข ึ้น เป ็น กรมพ ระคล ังมห าสมบ ัต ิ และการปร ับลดจำนวน  

เจ้าพนักงานลงสามารถลดตัดเงินค่าใช้จ่ายลงจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้

ในส่วนรองกรมราชพัสดุ สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการพบว่างานในส่วนต่างๆ มี 

ความซ ํ้าช ้อนก ับกระทรวงว ัง จ ึงเห ็นว ่าควรให ้ย ุบกรมราชพ ัสด ุในล ังก ัดกระทรวงพระคล ัง 

มหาสมบ ัต ิเส ีย แล้วโอนงานในส่วนที่ช ํ้าช้อนกับกระทรวงวังให้ไปอยู่ในการดูแลของกระทรวงวัง 

เพ ียงหน่วยงานเดียว ซ ึ่งจะช ่วยลดงบประมาณในส่วนน ี้ลง นอกจากน ี้ได ้ม ีการปร ับลดจำนวน 

เจ้าพนักงานที่ม ีมากเกินใปในบางกรมลง เช่น กรมกระลาปน์ล ิทธิการ หรือการเพิ่มเจ ้าพนักงาน 

บัญชีให้มากขึ้นเพ ื่อให้ม ีบ ุคคลากรเพียงพอที่จะทำบัญชีต ่างๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย ไม่ให้ละเลย 

เหมือนที่ผ่านมา

ส ่วนการท ี่กรมหม ื่นนราธปประพ ันธ ์พงษ ์ต ั้งงบประมาณ เสนอซ ื้อ เคร ื่องจ ักรผล ิตอ ัฐ  

ทองแดงเพิ่มและสร้างโรงกระสาปน์ใหม่นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการมีความเห็นว่า 

การทำอัฐทองแดงนั้นมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูงและทำกำไรให้น้อยกว่าที่จะลังสำเร็จ 

มาจากต่างประเทศ จึงเห็นว่าควรที่จะรับงับโครงการตังกล่าวไว้

สำหรับความคิดที่จะใช้เงินกระดาษนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการทรงแนะนำ 

ว่าควรท่ีจะสืกษาการกระบวนการทำให้ดีเสียก่อน ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญท่ีไว้วางใจได้และก่อน 

ท ี่จะใช ้เง ินกระดาษ จะต ้องสร ้างความเช ื่อม ั่น ใน หม ู่ราษ ฎรให ้ได ้ก ่อน  เพ่ีอป ้องก ัน ป ัญ ห า 

ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น

ในภาพรวมของการตรวจงบประมาณปี พ.ศ. 2435 ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิใน 

ครั้งนี้ นอกจากสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการจะพบการจัดทำงบประมาณที่ฟ่มเพืเอย การ 

ปล่อยปละละเลยหน้าท ี่ ไม่ทำบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งปัญหาเหล่านีอ้าจเป็นล่ิงท่ีสามารถ 

เกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานอีกทั้งการจัดทำงบประมาณบังถือว่าเป็นเรื่องทีค่่อนช้างใหม่ที่กระทรวง 

ส่วนใหญ่บังไม่ค ุ้นเคย ตังน ั้นในการเสนองบประมาณจึงต ้องผ ่านการตรวจและเห ็นชอบจากที่ 

ประช ุมเสนาบด ีเส ียก ่อน อย่างไรก็ตาม ความผ ิดพลาดท ี่เก ิดข ึ้นในกรณ ขีองกรมหมื่นนราธิป 

ประพ ันธ์'พงษ ์ และกระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิน ั้น  เป็นสิ่งท ี่สร้างขุ่นเค ือง ผ ิดหวังและทำลาย 

ความเชื่อมั่นที่ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการมีต่อกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์เป็นอย่าง 

ยิ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยงข้องกับงานทางด้านการคลังมา 

โดยตลอด ม ีความค ุ้น เคยก ับงานด ้านน ี้เป ็นอย ่างด ี แต ่กล ับกลายมา เป็นผู้ท ี่ทำงานผิดพลาด 

ละเลยการทำปฏิบัติหน้าที่และไม่ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานในปกครองให้เป็นที่เรียบร้อย 

ต ังรายงานที่เสนอต่อที่ประชุมเสนาบดีตอนหน ึ่งว่า
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"...การที่ข้าพเจ้าได้พิเคราะห์ตรวจตราในกรมทั้งสองนี้เกิดความโทมนัสวิตกไม่ใช่น้อย 
ข้าพเจ้าทบการที่ไม่ได้คาดว่าจะทบ ได้ผู้สีกการที่ไม่หมายว่าจะได้ผู้เลย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านว่า 
ข้าพเจ้าไม่ได้คิดจะหาความเจ้าพนักงาน แลรองเสนาบดีเจ้ากระทรวงพระคลัง ว่าเปนการฉ้อฉน 
แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังคงต้องกล่าวหาว่า รองเสนาบดีพระคลังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทุเมฟายเหลือเกิน กว่า 
การที่จะพึงทำเป็นเหตุให้เสียพระราชทรัพย์นับไม่ถ้วน มาแต่กาลก่อนหลังแล้ว...ถ้าท่านทั้งหลาย 
ได้อนุญาตเหนชอบไป'ตามเดิมน้ัน แลประมาณเพิ่มเติมของรองเสนาบดีแล้ว ในปี 112 น่านี้การที ่
จะไม่ควรเสียก็จะต้องเสียไป ...',54

ความผิดหวังในตัวกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ม ีเพ ิ่มมากขึ้น เม ื่อสมเด ็จฯ กรมพระยา 

เทวะวงตัวโรปการพบความผิดปกติในเงินพระคลังข ้างที่ ซ ึ่งกรมหมื่นนราธ ิปประพ ันธ ์พงษ ์และ 

กรมหมื่นสมมต ิอมรพ ันธ ์ม ีหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบบัญช ีฝากถอนเงินของลมเด ็จและเสด ็จในพระบาท 

สมเด ็จพระจ ุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัวร ่วมก ัน แต่กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์กลับถือสิทธิ้เป ็นผู้ทำ 

การเบิกถอนทั้งหมดเพียงผู้เดียว

''...เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าเปนความคิดทุจริตมือถู่แล้ว ไม่ถูกธรรมเนียมเลย ธรรมเนียมที่ 
ถูกต้องน้ันต้องลงชื่อผู้รับความไว้ใจไปฝากนี้นว่า คนน้ีสำหรับคนน้ัน จึงจะไม่เปนของตัวคนรับธุระ 
ไปฝากแต่รายที่มีชื่อกรมสมมตด้วยนั้น แบงก์กบอกว่ากรมนราคนเดียวทำการทั้งสิ้นได้เต็มท ี่.."54 55

ซึ่งลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการทรงเห็นว่าพฤติกรรมตังกล่าวส่อไปในทางทุจริต

ตังนั้น จากการปฏิบัติหน้าที่ท ี่ผ ิดพลาดและบกพร่อง รวมทั้งพฤติกรรมที่ล่อไปในทางทุจริต 

ของกรมหมื่นนราธิปประพ ันธ์พงษ ์ท ี่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการทรงตรวจพบได้ถูกนำ 

ข ึ้นท ูลเกล้าฯ ต ่อพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู่ห ัว พร้อมทั้งทรงเสนอแนะให้พระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัวรีบจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตังความตอนหนึ่งว่า

"...การที่จะเปลี่ยนแปลงคลังนี้เหนด้วยเกล้าฯว่าข้าวันไปจะสำบากยากในการภาษีที่จะ 
จ ัดเกบใหม ่เปนหลวงเองน ั้นด ้วย แลกรมนราออกเวลาท ี่ม ีเหต ุราชการไม ่เร ียบร ้อย (แล 
ข ้าพระพ ุทธเจ ้าเช ื่อแน ่ว ่าฉ ้อ โกงจริงบ้าง) ไม่ควรเปนทุ)ลลาออก ควรเปนอย ่างเบาท ี่ส ุดก  ็
โปรดเกล้าฯ ให้ออกเสีย.."56

54"เรื่องรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 11 มีนาคมร.ศ. 111,"หอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ, กต. 55.

55"เรื่องกรมหลวงเทวะวงษวโรประการแสดงความคิดเห็นเรื่องกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์," หอจด 

หมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/3 เลขท ี่ค .3 / 1 ห น ้า8 7 - 89.

56เรื่องเดียวกัน.
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ซึ่งในที่ส ุด พ ระบาท สมเด ็จพ ระจ ุลจอมเกล ้า เจ ้าอย ู่ห ัวท รงโปรดเกล ้าฯ ให ้กรมหม ื่นนราธ ิป  

ประพันธ์พงษ์ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2435 และจากการแนะนำของสมเด็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการ57พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวจึงทรงแต่งตั้งให้เจ้าฟ้า 

กรมขุนนรีศรานุว ัดต ิวงค์เช ้าดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ และแต่งตั้งให้ 

สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการเป็นหนึ่งในคณะทำงานตรวจสอบชำระบัญชีเก่าๆ ที่คั่งค้าง 

ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติให้เรียบร้อย58

ผลจากการดำเน ินการตรวจงบประมาณของลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค้วโรปการใน 

ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม ้ว ่าพระบาทสมเด ็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัวจะสามารถดึงอำนาจใน 

การควบคุมทรัพยากรมาไว้ที่ศ ูนย์กลางได้สำเร็จ และมอบหมายหน้าที่ให ้ก ับพระเจ้าน ้องยาเธอที่ 

ท ร ง ไ ว ้ว า ง พ ร ะท ้ย แ ล ะ เป ็น พ ัน ธ ม ิต ร ท ี่พ ร ะ อ ง ค ์เล ือ ก ม า ช ่ว ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ้า ง ร ัฐ  

ลมบ ูรณาญาสิทธิราชย์ แต่คนที่พระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้ก ็กลับมามีบทบาทในการลิด 
รอนพระราชอำนาจของพระองค์ลงได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสมเด็จฯ 

กรมเทวะวงค์วโรปการที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ตามรูป 

แบบการคลังลม้ยใหม่จนพบกับปัญหาและลามารถจัดการแก็ใขก่อนที่ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้น

นอกจากน ี้ การดำเน ินการตรวจลอบงบประมาณ กระทรวงพ ระคล ังมหาสมบ ัต ิของ 

สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการสะท้อนให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับงานการคลังมาก ให้ 

ความสำคัญกับท ุกๆ รายละเอียดของการคลังและการทำงบประมาณ การตรวจตัดงบประมาณที่ 

สิ้นเปลืองแสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางด้านการคลังของพระองค์ที่ว่าการงบประมาณที่ดีนั้นรายจ่าย 

จะต ้องไม ่มากว ่ารายร ับ  ด ังน ั้นจ ึงจะเห ็นว ่าในการตรวจงบประมาณ  สม เด ็จฯ  กรมพระยา 

เทวะวงค์วโรปการจะพยายามตรวจตราให ้งบประมาณที่จะถ ูกจ ัดสรรไปนั้นเป ็นการใช้จ ่ายท ี่ม ี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความจำเป็นของงานราชการ เพราะพระองค์ทรงตระหนักถึงความ 

สำคัญของเงินที่ม ีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในปฏิรูปประเทศซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ท ุกด้านใน 

ขณะนั้น ถ ้าหากว่าแต ่ละกระทรวงมีการต ั้งงบประมาณค่าใช ้จ ่ายที่ฟ่มเทืเอยแล้ว ก ็อาจไม่มีเงิน 

เพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศตามที่ต้องการได้

57เรีองเดียวกัน.

58"เรื่องกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ออกจากคลังและตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศร์เป็นเสนาบดีคลัง 

1" หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/3 เลขท ี่ค .3 / 1 หน ้า95.
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หล ังจากเหต ุการณ ์ตรวจงบประมาณ กระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิ ในที่ประชุมตรวจ 

งบ ป ระม าณ  สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงต ัวโรปการได ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่อย ่างแข ็งข ัน  ตรวจตัด 

งบประมาณกระทรวงต่างๆ ที่สิ้นเปลืองออกเหลือแต่การที่เหมาะสมจำเป็นเท่านั้น

จากการท ี่สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงต ัวโรปการเป ็นผ ู้ท ี่อย ู่ในกระบวนการพ ิจารณา 

งบประมาณ มาต ั้งแต ่เร ิ่มด ้น ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในขั้นตอน 

การทำงบประมาณ และการตรวจสอบงบประมาณ เป ็นอย ่างด ี สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงต ั 

วโรปการจึงได้ทรงจัดทำแบบฟอร์มการเขียนงบประมาณแบบใหม่ขึ้นให้กระทรวงต่างๆ ได้ใช้เป็น 

มาตรฐานเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการทำและตรวจสอบงบประมาณ59 รวมทั้ง 

เสนอความเห ็นและข ้อเสนอแนะเก ี่ยวก ับป ัญหาและข ้อจำก ัดของการทำงบประมาณ ที่เก ิดข ึ้น  

ตลอดมาต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว โดยสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการ 

ทรงเห็นว่า

1. การตรวจตัดงบประมาณตังเช่นที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตนั้นไม่เหมาะสมที่จำใช้ต่อไปแล้ว 

เพราะการตัดงบประมาณนั้นอาจไม่ได้เกิดจากการพิจารณาอย่างกี่ถ ้วนซึ่งอาจทำให้เกิดการเลีย 

ประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์

2. การตรวจตัดงบประมาณที่ผ ่านมาทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างกระทรวงต่างๆ 

เพราะทุกกระทรวงต่างต้องการให้กระทรวงของตนได้รับงบประมาณมาใช้ในจำนวนที่มาก

3. การตรวจตัดงบประมาณอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งผู้ท ี่ตรวจตัดก็ 

ไม ่ม ีความรู้ความเข ้าใจในการดำเน ินงานของกระทรวงอื่นๆ ด ีเท ่าก ับเจ ้ากระทรวง การตัดลด 

งบประมาณลันใดไปอาจก่อให้เกิดผลเลียแก่การทำงานของกระทรวงนั้นๆ ได้

4. การตรวจงบประมาณในที่ประช ุมเสนาบดีม ีเวลาในการพิจารณาอย่างจำกัดประกอบ 

กับการที่ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังในการตรวจงบประมาณจากเสนาบดีทุกคน ซึ่งทำให้การ 

ตรวจงบประมาณไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

ปัญหาที่ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงตัวโรปการชี้ให้เห็นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากกระบวนการตรวจงบประมาณในที่ประช ุมเสนาบดี ทำให้ในบางครั้งงบประมาณที่ได ้อนุม ัต ิ 

ออกไปเป็นงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

59"เรื่องกรมหลวงเทวะวงษวโรประการร่างงบประมาณอย่างใหม่ให้กระทรวงพระคลังลงเรือนเงิน," หอ

จดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/17 เลขท ี่ค .5. 1 / 5 หน้า 36 - 37.
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นอกจากน ี้ สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงดัวโรปการยังขึ้ให ้เห ็นถึงปัญหาของการจัดทำ 

งบประมาณที่เกิดขึ้นตอนหนึ่งว่า

" ...การรฟ อ ม ใน กระท รวงพ ระค ล ังฯ  ป ัด น ี้ท ี่ได ้ล ัด แต ่ว ิธ ีร ับ ว ิธ ีจ ่าย ให ้เร ็วข ึ้น  น ับ ว ่าด ีข ึ้น บ ้าง  

แ ต ่ย ัง ไม ่ล ้เป น ท ี่เร ีย บ ร ้อ ย  เพ ร าะ ก าร ท ี่ท ำม าแ ล ้ว เป น แ ต ่เร ีย ก ว ่าส ะ ด ว ก ไม ่ใช ่ด ี...จ ะ ต ้อ ง ร ิฟ อ ม ก าร  

ใช ้จ ่าย ให ้ล งร ุป จ ร ิงๆ  จะได ้2 ใต ้ว ่า  ก าร เด ิม ม ีอ ัน ใด เส ีย เง ิน อ ยู่แท ่า ใด  ก าร ท ำให ม ่ค ือ อ ัน ใด  เว ล าน ี้ก าร  

เด ิม ท ี่ส ำห ร ับ ป ร ะ โย ช น ์ก ็ม ีส ำห ร ับ เป ล ่าก ็ม ี แ ล ส ิ่ง ท ี่ท ำแ ล ้ว ก ็ไม ่ม ีค ว าม เพ ีย ง พ อ เท ่า ใด  ถ ้า ร ัก ษ าก า ร  
ไ ม ่ด ีก ็ต ้อ ง เต ิม ข ึ้น ๆ  จ น ไม ่I ว ่า ส ำ ห ร ับ อ ะ ไ ร  ก า ร ร ิฟ อ ม ก า ร จ ่า ย เป น ก า ร ส ำ บ า ก แ ล ย ่อ ม เป น ท ี ่
เด ือ ด ร ้อ น แ ก ่ค น ท ี่เค ย ได ้ผ ล ป ร ะ โย ช น ์อ %เป ล ่า เป น อ ัน ม าก  พ ิเค ราะห ์ด ูก ารร ิฟ อ ม น ี้เป น ก ารข ัด ก ัน ก ับ  

ก ? ณ า  ถ ้า จ ะ ให ้ก ร ุณ า เป น ใป ก ็ต ้อ ง เส ีย ก า ร ท ี่ด ี แ ต ่ค ว าม ก ร ุณ า อ ัน น ี้แ ม ้จ ะ เป น ไ ป ได ้ก ็ใน ไ ม ่ช ้าน ัก  

ค ว าม จ ำเป น ท ี่จ ะ ต ้อ ง ป ีบ ค ั้น ก ็ค ง ม าถ ึง เพ ร าะ ค ว าม ล ้ม ล ะ ล าย เด ิน ต าม ต ัว ใก ล ้เช ้าม าท ุก ว ัน ..:60

จากประเด ็นด ังกล ่าวสามารถอธิบายได ้ว ่า ถึงแม้การปฏิรูปการคลังในล่วนของการทำ 

งบประมาณ จะม ีพ ัฒ นาการมากข ึ้นจากเด ิมแต ่ก ็ไม ่อาจท ี่จะเร ียกว ่าด ีได ้ เนื่องจากการจัดทำ 

งบประมาณที่เก ิดขึ้นยังไม่ม ีมาตรฐานของการจัดทำที่ช ัดเจนแน่นอนงบประมาณที่ถ ูกเสนอมามี 

ท ั้งท ี่เป ็นประโยชน์และท ี่ส ิ้น เปล ือง ในแต ่ละป ีนอกจากงบประมาณค่าใช ้จ ่ายท ี่กระทรวงต ่างๆ 

เสนอมามีจำนวนที่ค ่อนช้างสูงแล้ว บางครั้งก็จะไซ้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้เคยตั้งไว้ซ ึ่งสิ่งที่ 

เกิดฃึ้นนี้อาจเป็นเพราะด้วยความกรุณาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวหรือเพราะ 

ว่าเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมปัติมีความเกรงใจและไม่อยากชัดใจเสนาบดีกระทรวงอื่นๆ ก็ 

ตาม ซึ่งความกรุณานี้ทำให้การจัดทำงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และหากปล่อยให้สภาพการ 

ทำงบประมาณอยู่ในภาวะการณ์เช่นนี้ต่อไปก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการคลังขึ้นได้

ป ัญ ห า ต ่า ง ๆ  ท ี่เก ิด ข ึ้น น ี้เป ็น ส ิ่งท ี่ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ค ่ว โ ร ป ก า ร พ ิจ า ร ณ า เห ็น ถ ึง  

ต ั้ง แ ต ่ร ะ ย ะ แ ร ก ๆ  ท ี่ป ัญ ห า ไ ด ้เก ิด ข ึ้น  ห า ก แ ต ่ก า ร พ ย า ย า ม ด ำ เน ิน ก า ร แ ก ้ไ ข ไ ม ่อ า จ ท ำ ไ ด ้โ ด ย ท ัน ท ี 

ท ั้ง น ี้เน ื่อ ง จ า ก ส ม เด ็จ ฯ  ก ร ม พ ร ะ ย า เท ว ะ ว ง ค ืว โ ร ป ก า ร ไ ม ่ม ีห น ้า ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ โ ด ย ต ร ง ใ น ก ร ะ ท ร ว ง  

พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิ จึงทำได้เพ ีย ง เส น อ แ น ะ ค ว า ม ค ิด เห ็น ให ้เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต  ิ

ไ ด ้ร ับ ท ร า บ เท ่า น ั้น  อ ีก ป ร ะ ก า ร ห น ึ่ง ก ็ค ือ  แ ม ้ว ่า เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ส ม บ ัต ิจ ะ ร ับ ร ู้ถ ึง  

ป ัญ ห า ท ี่เก ิด ฃ ึน ใ น ก า ร ท ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  แ ต ่ก ็ไ ม ่อ า จ ท ี่จ ะ ท ัก ท ้ว ง ห ร ือ ด ัด ท อ น  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ก ร ะ ท ร ว ง ต ่า ง ๆ  ไ ด ้เส น อ ม า เน ื่อ ง จ า ก ค ว า ม เก ร ง ใ จ แ ล ะ เก ร ง ว ่า จ ะ เก ิด ค ว า ม ช ัด แ ย ้ง  

ค ว า ม ไ ม ่พ อ ใจ  ร ะ ห ว ่าง ก ัน ข ึ้น

60เรื่องเดียวกัน. หน้า 38 - 39.
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อ ย ่า ง ไ ร ก ็ต า ม ป ัญ ห า ต ่า ง ๆ  ค ่อ ย ๆ  ไ ด ้ร ับ ก า ร แ ก ้ไ ข  โ ด ย ใน ส ่ว น ข อ ง ข ั้น ต อ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  

พ ิจ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง แ ต ่ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง น ั้น ไ ด ้เป ล ี่ย น ม า ไซ้ว ิธ ีเช ิญ เส น า บ ด ีแ ต ่ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ม า  

พ ิจ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ่ว ม ก ับ เส น า บ ด ีก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ ค ล ัง ม ห า ล ม ป ัต ิแ ล ะ ท ี่ป ร ึก ษ า ก ร ะ ท ร ว ง พ ร ะ คลัง 
ม ห า ส ม บ ัต ิเป ็น ร า ย ๆ  ไป  เม ื่อ เร ีย บ ร ้อ ย แ ล ้ว จ ึง ค ่อ ย น ำ ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ี่ต ก ล ง กันเส น อ ต ่อ ท ี่ป ร ะ ช ุม  

เส น า บ ด ีต ่อ ไ ป  ซ ึ่ง ผ ล ท ี่ป ร า ก ฏ อ อ ก ม า เป ็น ไ ป ใ น ท า ง ท ี่ด ี ไ ม ่ม ีค ว า ม ขัดแ ย ้ง ใ ด ๆ  เก ิด ข ึ้น ใน ท ี่ป ร ะ ช ุม  

เส น า บ ด ีอ ีก 61

แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ค ่อนข้างสูงของบางกระทรวง 

นั้นไม่ลามารถที่จะจัดการแก้ไขได้โดยง่าย เพราะแต่ละกระทรวงต่างต้องการให้กระทรวงของตนได้ 

รับงบประมาณในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือต้องไม่ลดลงจากเดิมที่เคยได้ การที่แต่ละกระทรวงมีการตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายของตนในจำนวนมากนั้นสามารถอธิบายได้ว่า ในแต่ละกระทรวงนั้นเปรียบได้ 

ก ับองค์กรองค์กรหนึ่ง เสนาบดีเจ้ากระทรวงต่างต้องการให้กระทรวงของตนได้รับงบประมาณใน 

การใช้จ่ายราชการในกระทรวงในจำนวนที่มากขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกระทรวงตน แต่ 

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระทรวงอาจจะไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของรัฐโดยรวม ซ่ึง 

การตั้งงบประมาณที่ส ิ้นเปลืองนี้เป ็นปัญหาที่เก ิดข ึ้นและคงอยู่จวบจนตอนปลายรัชกาลพระบาท 

สมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู่ห ัว ถ ึงแม ้ว ่าเสนาบด ีกระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิพยายามท ี่จะ 

แก ้ไขแต่ก ็ไม่ได ้ร ับความเห ็นชอบและความร่วมมีอจากเสนาบดีส ่วนใหญ่แต่อย่างใด ดังเช ่นใน 

สมัยที่พระยาสุริยานุวัตรดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (พ.ศ. 2449 - 2450) 

ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้ตรวจขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจลอบการใช้จ่ายของกระทรวงต่างๆ ดังเช่นที่สมเด็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการเคยเสนอไว้ในปี พ.ศ. 2437 แต่ข ้อเลนอนี้ก ็ได ้ร ับการคัดค้านจาก 

เสนาบด ีส ่วนใหญ ่ โดยเฉพาะกรมหลวงดำรงราชาน ุภาพ (ยศในขณะนั้น) เสนาบด ีกระทรวง 

มหาดไทย62 การปฏ ิเสธด ังกล ่าวแสดงให ้เห ็นว ่าเจ ้ากระทรวงส ่วนใหญ ่ไม ่ต ้องการให ้คนของ 

กระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิม ีส ิทธ ี้เช ้าไปตรวจสอบการใช ้จ ่ายของกระทรวงตน และเป ็นการ 

ละเลยกระบวนการตรวจลอบการใช ้จ ่ายซ ึ่งเป ็นรูปแบบของการคลังสม ัยใหม่อ ีกด ้วย อีกทั้งย ัง 

แสดงให้ให้ว่าเสนาบดีส่วนใหญ่มองไม่เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง 

ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณที่ส ิ้นเปลืองในแต่ละกระทรวง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน 

เจ ้าพนักงานที่ม ีจำนวนสูงมาก ส ่งผลกระทบต่อการพ ัฒนาประเทศด้วย โดยรัฐไม่มีรายได้เหลือ

61สุทธาดา เลขไวฑูรย์, "การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พ.ศ. 2435 - 2453);, หน้า 46.

62"เรื่องเพื่มช้าราชการตรวจการสรรพกร," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม ร.5 รล. / 2 เลขท่ี รล. 3 / 8.
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มากพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วครบทุกด้าน จนในที่สุด รัฐบาล 

ต้องดำเนินการกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ในเพื่อการพัฒนา

ภ า ย ห ล ัง จ า ก ท ี่ส ย า ม ไ ด ้ก ู้เ ง ิน จ า ก ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ป ี พ .ศ . 2447 แ ล ะ ต ้อ ง ร ับ ภ า ร ะ จ า ก  

ด อ ก เบ ี้ย เง ิน ก ู้ไ น ป ีต ่อ ๆ  ม า  ร ัฐ บ า ล จ ึง ต ้อ ง ต ั้ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ส ่ว น ท ี่ไ ว ้ช ำ ร ะ ด อ ก เบ ี้ย เพ ิ่ม ข ึ้น อ ีก ส ่ว น  

ห น ึ่ง  น อ ก จ า ก น ี้ย ัง ไ ต ้ต ั้ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ัน เง ิน ส ่ว น ห น ึ่ง ไ ว ้ล ำ ห ร ับ ส ่ง เง ิน ต ้น ด ้ว ย  แ ล ะ เ ม ื่อ ส ย า ม  

ต ัด ส ิน ใ จ ก ู้เง ิน จ า ก ต ่า ง ป ร ะ เท ศ อ ีก ค ร ั้ง ใ น ป ี พ .ศ . 2449 ส ย า ม จ ึง ม ีภ า ร ะ ก า ร เส ีย ด อ ก เบ ี้ย เพ ิ่ม ม า ก ข้ึน 
ส ่ง ผลใ ห ้ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ใ ช ้จ ่า ย ข อ ง ป ร ะ เท ศ ม ีเพ ิ่ม ม า ก ข ึ้น  ซ ึ่ง ถ ้า ห า ก ย ัง ป ล ่อ ย ใ ห ้ป ร ิม า ณ ก า ร ใ ช ้จ ่า ย  

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ ่น ด ิน ข อ ง แ ต ่ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง เพ ิ่ม ข ึ้น อ ย ู่เช ํน เด ิม  จ ะ ท ำ ให ้ก า ร ค ล ัง ข อ ง ป ร ะ เท ศ ล ้ม ล ะ ล า ย  

ไ ต ้ เน ื่อ ง จ า ก ไ ม ่ส า ม า ร ถ ห า เง ิน ม า ใช ้ห น ี้ไ ต ้เพ ร า ะ ร า ย ไ ต ้แ ล ะ ร า ย จ ่า ย ข อ ง ส ย า ม ใ น ข ณ ะ น ั้น ม ีจ ำ น ว น  

เง ิน ท ี่ใ ก ล ้เค ีย ง ก ัน ม า ก  จ น เป ็น ท ี่ห ว า ด เก ร ง ว ่า จ ะ ไ ม ่ม ีเง ิน เห ล ือ พ อ ท ี่จ ะ น ำ ม า ใช ้'ห น ี้ไ ต ้เพ ีย ง พ อ ใน แ ต  ่

ล ะ ป ี

ความวิตกกังวลถึงฐานะการคลังของประเทศเป็นที่ร ับรู้และยอมรับร่วมกันในหมู่เสนาบดี 

ตังนั้น เสนาบดีทั่งหลายจึงตกลงกันที่จะแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานลดการใช้จ่ายลงร้อยละ 363 

และยินยอมให้กระทรวงพระคลังมหาสมปัติเข้าตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายทุกอย่าง64 ผลจาก 

การพยายามและร่วมมือกันแก้ปัญหาของเหล่าเสนาบดีทำให้รายจ่ายจริงในปี พ.ศ. 2453 ตํ่าก'ว่า 

งบประมาณรายจ่ายที่ต ั้งไว้และตํ่ากว่ารายไต้จริงมาก ตังน ั้นจึงมีเงินเหลือเข ้ารวมกับเงินคงคลัง 

เป็นจำนวนมากเท่าที่เคยปรากฎมา65

อาจกล่าวไต้ว่า การพยายามจัดทำงบประมาณแผ่นดินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นรัชกาลพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวไต้ประสบกับปัญหาและข้อจำกัดในการจัดทำตลอดมา ถึงแม้ว่า 

ปัญหาที่เก ิดขึ้นบางปัญหาจะสามารถจัดการแก้ไขไปไต้ด ้วยการแนะนำของสมเด็จฯ กรมพระยา 

เทวะวงตัวโรปการและการดำเนินการของเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แต่ลำหรับในบาง 

ป ัญหาท ี่สำค ัญ  อย่างเช่น ป ัญหาเร ื่องการต ั้งงบประมาณค่าใช ้จ ่ายอย ่างส ิ้นเปล ือง โดยเฉพาะ 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนของเจ้าพนักงานที่ค่อนข้างสูงและในแต่ละหน่วยงานมีเจ้าพนักงาน 

จำนวนมาก ก็ไม่อาจลามารถแก้ไขไต้โดยง่าย เนื่องจากไม่ไต้รับความร่วมมือจากเหล่าเสนาบดีที่ 

ย ังมองไม่เห ็นถึงความสำคัญของการใช้จ ่ายงบประมาณอย่างประหยัด กระทรวงต่างๆ ม ักจะตั้ง

63,'เรื่องรายงานเสนาบดีสภา6 พฤษภาคมร.ศ.129,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.ธค/1 9 เลขที่ค.

5. 1 / 28.

64เรื่องเดียวกัน.

“ Thailand, Ministry of Finance, “Report of the Financial Adviser on the Budget of the 

Kingdom of Siam for the year 129,” p. 6.
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งบประมาณการใช้จ่ายของตนในจำนวนที่ส ูง โดยไม่คำนึงถ ึงภาพรวมของประเทศที่กำลังม ีการ 

พัฒนาในทุกๆ ด้านและจำเป ็นที่จะต้องใช้เงินเพ ื่อการพัฒนาทั้งล ิ้น ซ ึ่งกว่าเสนาบดีส ่วนใหญ่จะ 

รับรู้และร่วมกันแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้นก็เช้าล่ปีสุดท้ายของรัชกาลแล้ว

อย่างใรก็ตาม แม้ว ่าในระยะหลังสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคํ'วโรปการจะไม่ได้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการคลังเหมือนเมื่อครั้งต้นรัชกาล แต่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคั 

วโรปการก็ยังคงให้ความสำคัญตรวจสอบและติดตามการทำงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ผ่าน 

ท ี่ประช ุมเสนาบด ีสภาโดยตลอด และถ ึงแม ้ว ่าในบางครั้งการพยายามดำเน ินการของสมเด ็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการเพื่อแก้ไขปรับปรุงและแนะนำการลัดทำงบประมาณของประเทศจะ 

ไม่ได้รับการตอบสนองจากเหล่าเสนาบดีเท่าใดนัก แต่ความพยายามของพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่า 

พระองค์พยายามที่จะทำให้ระบบราชการสมัยสามารถดำเนินการและเห็นผลในทางปฏิปัติในการ 

บริหารราชการภายในหน่วยงานต่างๆ ของสยาม

4.3 สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการกู้เงินต่างประเทศ

ก า ร ก ู้เง ิน จ า ก ต ่า ง ป ร ะ เท ศ ถ ือ เป ็น อ ีก อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ห น ึ่ง ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ค ล ัง ส ม ัย ใ ห ม ่ ท ี่เป ็น  

ก า ร ห า ร า ย ร ับ ข อ ง ร ัฐ เพ ิ่ม ใ น ท า ง อ ื่น น อ ก จ า ก ร า ย ไ ด ้จ า ก ภ า ษ ีอ า ก ร ห ร ือ ก า ร ค ้า ข า ย  ซ ึ่ง ก า ร ก ู้เง ิน จ า ก  

ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ น ี้เ ป ็น ป ร า ก ฎ ก า ร ณ ์ท ี่ส ำ ค ัญ ท ี่เ ก ิด ข ึ้น ค ร ั้ง แ ร ก ใ น ร ัช ก า ล พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็จ  

พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว  อ ัน เป ็น ท ี่ท ร า บ ก ัน ด ีอ ย ู่ว ่า พ ร ะ บ า ท ล ม เด ็จ พ ร ะ จ ุล จ อ ม เก ล ้า เจ ้า อ ย ู่ห ัว ท ร ง  

ม ีพ ร ะ ป ร ะ ส ง ค ์ท ี่จ ะ ด ำ เน ิน ก า ร ป ฏ ิร ูป ป ร ะ เท ศ ใ น ด ้า น ต ่า ง ๆ  ไ ม ่ว ่า จ ะ เป ็น ก า ร ป ฏ ิร ูป ก า ร ป ก ค ร อ ง  

ก า ร ท ห า ร  การค ืก ษ า  ห ร ือ ก า ร ข ย า ย ก ิจ ก า ร ค ม น า ค ม ข ั้น พ ื้น ฐ า น ช อ ง ป ร ะ เท ศ ซ ึ่ง ป ัจ จ ัย ท ีส่ำค ัญ ท ี่จ ะ  

ท ำ ให ้ก า ร ป ฏ ิร ูป เห ล ่า น ี้ส า ม า ร ถ ด ำ เน ิน ไ ป ไ ด ้โด ย ไ ม ่ต ิด ข ัด น ั้น ก ็ค ือ  เง ิน  ส ืบ เน ื่อ ง จ า ก ก า ร ท ี่ป ร ะ เท ศ ใน  

ข ณ ะ น ั้น ก ำ ล ัง ม ีก า ร ป ฏ ิร ูป ใ น แ ท บ ท ุก ด ้า น  ด ัง น ั้น  ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร เง ิน ท ุน เพ ื่อ ใ ช ้ใ น ก า ร ป ฏ ิร ูป ย ่อ ม ม  ี

ม า ก ต า ม ไ ป ด ้ว ย  แ ล ะ เม ื่อ เง ิน ท ี่ม ีอ ย ู่ไ ม ่เพ ีย ง พ อ ท ี่จ ะ ร อ ง ร ับ ก า ร ป ฏ ิร ูป ป ร ะ เท ศ ใ ห ้เป ็น ไ ป ต า ม ท ี ่

ต ้อ ง ก า ร  ก า ร ก ู้ย ืม เง ิน จ า ก ต ่า ง ป ร ะ เท ศ จ ึง เป ็น อ ีก ห น ึ่ง ท า ง เส ือ ก ท ี่จ ะ ห า เง ิน ม า ใ ช ้ใ น ก า ร ป ฏ ิร ูป  

ป ร ะ เท ศ ไ ด ้

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว การกู้เง ินจากต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องใหม่ท ี่สยามไม่ 

เคยมีประสบการณ์มาก่อนและเรื่องใหญ่ที่หมายถึงภาระทางการเงินที่สยามจะต้องรับผิดชอบต่อ 

ไปในอนาคตและเท่ากับเป็นการเชื่อมโยงสยามเช้ากับทุนนิยมการเงินในยุคที่จักรวรรดินิยมกำลัง 

ดำเนินไปอย่างเข้มข้นรอบๆ สยาม และเท่ากับเป็นการนำประเทศเช้าไปเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจ 

ตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การดำเนินการกู้เงินครั้งนี้จ ึงได้ร ับความสนใจและให้ความ 

สำค ัญจากพระบาทสมเด ็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอย ู่ห ัวและเหล่าเสนาบดีเป ็นอย ่างย ิ่ง ซึ่งลมเด็จฯ
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กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการ ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการกู้เงินจากต่างประเทศ 

ดังจะได้กล่าวต่อไป

4.3.1 สาเหตุและความพยายามในการกู้เงินจากต่างประเทศ

ก่อนที่จะพิจารณาถึงบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการที่มีต่อการกู้เงิน 

น้ัน จะขอกล่าวถึงสาเหตุและความจำเป็นที่สยามจะต้องกู้เงินจากต่างประเทศก่อน ความต้องการ 

ในการกู้เงินของสยามมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ ซึ่งเลันทางสายเหนือ 

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เป็นเลันทางแรกที่จำต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ในการสร้าง โดยความ 

สำคัญของการสร้างทางรถไฟนี้เป็นผลที่สืบเนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปประเทศของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการสร้างทางรถไฟไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศมีความสำคัญ 

ในฐานะที่ช่วยนำอำนาจการบริหารปกครองจากส่วนกลางไปยังหัวเมืองต่างๆ ไต้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศด้วย อาจ 

กล ่าวไต ้ว ่า  ก า ร ส ร ้า งท า งร ถ ไ ฟ เป ็น อ ีก ห น ึ่ง อ งค ์ป ร ะก อ บ ส ำ ค ัญ ข อ งก า ร ส ร ้า ง  รัฐ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ความพยายามในการกู้เงินจากต่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อ มิตเชล อินเนส (Mitchell-lnnes) ท่ี 

ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมปติ ไต้เสนอโครงการเพื่อจะฃอกู้เงินจากต่างประเทศต่อที่ประชุม 

เสนาบดีสภาในปี พ.ศ. 2440 แต่ความพยายามในครั้งแรกนี้ก็ประสบคับความล้มเหลว เมื่อเลียง 

ส่วนใหญ่ในที่ประชุมให้ชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อน เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากขึ้น 

จากการกู้เงินจากต่างประเทศ และเห็นว่ายังมีเงินรายไต้เพียงพอที่จะใช้ในการสร้างทางรถไฟ66

การดำเน ินการสร้างทางรถไฟลายเหน ือในระยะแรกยังไม ่ปรากฏว่าม ีป ัญหาทางต ้าน 

การเงินแต่อย่างใด แต ่เม ื่อถ ึงการพ ิจารณ างบประมาณ เพ ื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ. 
2445 - 2446 ปรากฏว่างบประมาณที่เสนอเพ ื่อใช ใ้นการสร้างทางรถไฟมีระดับที่ส ูงมากเมื่อรวม 

คับงบประมาณ รายจ ่ายในต ้านอ ื่นๆ แล ้วทำให ้งบประมาณ รายจ ่ายม ีจำนวนท ี่มากเก ินกว ่า 

งบประมาณรายไต้ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้มิให้รายจ่ายมากเกินกว่ารายรับจึงไต้มีการตัดงบประมาณ 

ของกรมรถไฟลง และมีแนวโน้มว่างบประมาณในการสร้างทางรถไฟจะต้องถูกตัดลงทุกปี67 จาก 

การตัดลดงบประมาณเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟลงทำให้การสร้างทางรถไฟต้องดำเนินไปอย่าง 

ล่าช้า และแสดงให้เห็นว่าเงินรายไต้ของรัฐในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสร้างทางรถไฟให้ 

เป็นไปอย่างรวดเร็วไต้

66lan Brown, The Creation of the Ministry of Finance in Siam, 1885 - 1910, p. 72

67lbicL p. 73.
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อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุการณ์กบฏเงี้ยวเมืองแพร่ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2445๓ 

รัฐบาลได้ส่งกองกำลังทหารจากพิษณุโลกและนครสวรรค์ขึ้นไปปราบปรามกลุ่มกบฏ แต่ด้วย 

เลันทางคมนาคมที่ทุรกันดารและไม่สะดวกจึงต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์จึงสามารถเข้าไป 

ปราบปรามกลุ่มกบฏได้สำเร็จ การเกิดขึ้นของกบฏครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้อง 

เร่งสร้างทางรถไฟไห้สำเร็จโดยเร็วและส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ์วมื 

พระราชประสงค์ไห้การสร้างทางรถไฟสร้างเหนือดำเนินการให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อกระชับ 

การปกครองห์วเมืองฝ่ายเหนือให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการส่วนกลางมากขึ้นโดยโครงการ 

ด ังกล ่าวกระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิได ้ระบ ุว ่าหากจะให ้โครงการน ี้สำเร ็จจะต ้องจ ัดสรร 

งบประมาณเพิ่มให้กับกรมรถไฟถึงสองเท่า ซึ่งรายได้ของรัฐไม่อาจเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่าย 

ทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงมืความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการนี้อย่างไม่อาจหลีก 

เล่ียงได้* 69

จากคำกราบบังคมทูลดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำเรื่องส่งไป 

ปรึกษาสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการ และบรรดาเสนาบดีทั้งหลายเพื่อหาข้อสรุปในการกู้ 

ต่อไป

ความสำคัญของการกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟก่อให้เกิดการถกเถียงโต้แย้งในหมู่เสนาบดีที่ 

มีความคิดเห็นแตกแยกกัน รวมไปถึงสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการซึ่งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มื 

หน้าที่รับผิดชอบในการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศ หากสยามจำเป็นจะต้องกู้เงินจากต่างประเทศ 

จรึงๆ

4.3.2 บทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการกู้เงินต่างประเทศ

หล ังจากท ี่ลม เด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค ์วโรปการได ้ร ับทราบถ ึงความต ้องการของ 

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติที่จะฃอกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนั้น ในระยะแรก 

สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงไม่เห็นด้วยกับการกู้เง ินเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ 

เท่าใดนัก เน ื่องจากพระองค์ทรงเห ็นว่าสยามจะเลียประโยชน์มากกว่าได้ เพราะการให้กู้ในช่วง 

เวลาด ังกล ่าวม ีการค ิดอ ัตราดอกเบ ี้ยในอ ัตราท ี่ล ูง ซ ึ่งพระองค์มองไม่เห ็นทางที่จะได้กำไรจาก 

กิจการรถไฟมากเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้และจะทำให้หนี้เพิ่มมากขึ้น ดังความเห็นตอนหนึ่งว่า

“ เตช บ;นนาค, "กบฎเงี้ยวเมืองแพร่ร.ศ. 121." สังคมศาสตร์ปริทัศน์6.2 (กันยายน - พฤศจิกายน 
2511):67-80 .

“ "เร่ืองสำเนาหนังสือเร่ืองกู้เงินทำรถไฟ กรมหมื่นมหิศราชหฤทัยกราบบังคมทูลพระบาทลมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 8 ธันวาคมร.ศ. 121,"หอจดหมายเหตุแห ่งชาต ิ,กร.รค/7 5 เล ขท ี่ค .2 5 /1 .
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..เพราะว่าการรถไฟหลวงท่ีได้ทำมาแล้วไม่มีหวังท่ีจะได้กำไรร้อยดะ 5 มีแต่จะตำกว่าน้ัน 
ถ้ากู้เงินมาใช้ในการท่ีไม่มีเหตุสมควรเหนว่าจะมีกำไร ถึงไม่มากกว่าก็ไม่เทำกับดอกเบ้ียซ่ึงจะต้อง 
เสียเงินกู้แล้วก็เหนจะเปนผลอย่างเดียวท่ีจะต้องเปนหน้ีทวีข้ึนมากทุกวันไป จนกว่าจะหาประโยชน์ 
อ่ืนมาใช้ได้ ฤาไม่ฉน้ันก็ต้องล้มละลายไป.. :,7°

นอกจากนี้พระองค์ย ังหวั่นเกรงถึงผลกระทบทางด้านการเม ืองท ี่อาจเก ิดขึ้นตามมาจาก 

การกู้เงินจากต่างประเทศด้วย ซึ่งพระองคํใด้เลนอว่า หากมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ย ืมเงินเพื่อสร้าง 

ทางรถไฟจริง ก ็ควรที่จะค ิดหาทางกู้ภายในประเทศเลียก่อนแต่ถ ้าหากจำเป็นที่จะต้องกู้เง ินจาก 

ต่างประเทศ ก็ควรที่จะลืบสวน ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวยับการกู้จากแหล่งให้กู้ต ่างๆ เลียก่อน 

ว่ากู้ท ี่ไหนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สยามมากที่ส ุด ด้วยการให้ราชทูตสยามในประเทศต่างๆ ทำ 

หน้าที่ออกไปลีบและตรวจสอบการให้กู้จากแหล่งต่างๆ ก่อน70 71

จากความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงให้ 

ความสำค ัญ ย ับผลกระทบท ี่จะเก ิดข ึ้นย ับฐานะการคล ังของประเท ศและการเม ืองหร ือ  

ความลัมพันธ์ระหว่างสยามยับประเทศมหาอำนาจหลังจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาก แต่ก็ 

ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงไม่ให้ความสำคัญยับการรีบสร้างทางรถไฟให้เสร็จโดยเร็ว เพราะ 

พระองค์ก็ยังทรงเสนอแนวทางอื่นในการหาเงินมาใช้ในการสร้างทางรถไฟ นอกจากนี้พระองค์ยัง 

ทรงแนะนำให้การกู้ที่หากจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ พิจารณาแหล่งให้กู้แหล่งต่างๆ ให้ 

กี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ที่สยามจะได้รับ ทั้งนี้เนื่องจากการกู้เงินต่างประเทศนี้เป็นเรื่องใหญ่ หาก 

ทำการใดๆ ลงไปอย่างรีบเร่งโดยไม่ตรวจลอบให้ชัดเจนเลียก่อนก็อาจก่อให้เกิดผลเลียมากกว่า 

ประโยชน์ที่คาดหวังไว้

นอกจากสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการที่ทรงไม่เห็นด้วยยับการกู้เงินเพื่อสร้างทาง 

รถไฟแล้ว กรมหลวงนริศรานุวัดติวงค์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ และเฮ เก๊ิธ (Herr Gehrts) 

เจ้ากรมรถไฟ ต่างมืความเห็นว่ายังไม่ควรที่จะต้องกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟ เพราะถึงแม้ว่าจะกู้เงิน 

มาเพื่อสร้างทางรถไฟก็จะทำให้การสร้างทางรถไฟเสร็จเร็วขึ้นเพียง 1 - 2 ปีเท่านั้นแต่รัฐบาลจะ 

ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น72

70“เรื่องลำเนาหนังสือเร่ืองกู้เงินทำรถไฟ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการกราบบังคมทูลพระบาทสมเต๊จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2 4 ธ ันวาคมร.ศ.121,"หอจดหมายเหตุแห ่งชาติ,กร.รค/7 5 เลขท ี่ค .2 5 /1 .

71เรื่องเดียวยัน.
72,'เรื่องรัฐบาลกู้เงินต่างประเทศ กรมหลวงนริศรานุวัดติวงยักราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว2 กุมภาพันธ์ร.ศ.121,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 7 5 เลขทีค่.2 5 /4 .
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ประเด็นเรื่องการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟนี้ ก่อให้เกิดข้อถกเถียง 

และความคิดเห็นที่ข ัดแย้งในหมู่เสนาบดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระหว่างลมเด็จฯ กรมพระยา 

เทวะวงคัวโรปการผู้ซ ึ่งไม ่เห ็นด้วยกับการกู้เง ินจากต่างประเทศกับกรมหมื่นมหิศราชหฤทัย 

เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมปติ ที่พยายามเสนอโครงการกู้เงินจากต่างประเทศและชี้ให้เห็น 

ถึงความจำเป็นของสยามที่ต ้องการใช้เงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคั 

วโรปการได้กล่าวถึงความพยายามที่จะกู้ยืมเงินต่างประเทศตอนหนึ่งว่า

"...กรมหมื่นมหิศรยังเหนต่อไปอีกว่า ถ ้าไม่ตองการเงินสำหรับทำรถไฟแล้ว ยังม ีความ  
ต้องการใช้ในการอย่างอื่นอีก เม ื่อเปนดังนี้ความจำเปนที่จะต้องตุ้นั้นก็ยังคงมีอยู่นั้นเองแลยังทรง 
เหนควรQเงินต่างประเทศ ไม่ได้ทรงวิตกว่าจะมีเหตุเสียหายอย่างไรนั้งรู้อยู่ว่าย่อมจะเปนเหตุเสียได้ 
อย่างหนึ่งแล้ว.."73

ความขัดแย้งดังกล่าวพิจารณาได้ในสองมุมมอง คือ มุมมองของกรมหมื่นมหิศราชหฤทัย 

ท ี่ทรงเห ็นว ่าประเทศในขณ ะน ั้นกำล ังม ีการพ ัฒ นาในท ุกๆ ด ้าน ห ากจะหว ังงบพ ัฒ นาจาก  

งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าข้า แต่หากว่าสามารถกู้เงินมาได้ 

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ไปในการทำรถไฟ แต่ก็จะทำให้มีงบในการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการ 

พ ิจารณ าท ี่ให ้ความสำค ัญ ก ับการพ ัฒ นาประเท ศเป ็นห ล ัก  ใน ข ณ ะท ี่ม ุมมอ งด ้าน ล ม เด ็จฯ 
กรมพระยาเทวะวงค ัวโรปการท ี่ทรงเห ็นว ่าประเทศย ังไม ่ม ีความจำเป ็นมากพอท ี่จะก ู้เง ินจาก 

ต่างประเทศ เน ื่องจากงบประมาณแผ่นดินที่ม ีอยู่ก ็สามารถทำให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปได้ 

และยังสามารถใช้วิธีการดัดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของหน่วยงานต่างๆ ลงเพื่อนำรายได้ล่วนที่เหลือ 

มาใช้ในพัฒนาประเทศได้ นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญคือ การกู้เงินจากต่างประเทศมีนัยของการ 

นำประเทศเข ้าไปเก ี่ยวข ้องก ับอำนาจและอ ิทธ ิพลของประเทศผ ู้ให ้ก ู้อย ่างหล ีกเล ี่ยงไม ่ได ้ ซ่ึง 

สมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการทรงหวั่นเกรงถึงภัยอันตรายอันอาจจะเกิดจากการเข้ามา 

แทรกแซงและขยายอำนาจในสยามของประเทศผู้ให้กู้

ประเด็นเรื่องความสำคัญของการพัฒนาประเทศเป็นลี่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ประเด็น 
เรื่องการแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจต่อสยามก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้เช่นกัน ด้วยเหตุ 
ดังกล่าว จึงทำให้พระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่อาจที่จะดัดสินพระทัยตกลงกู้เงิน 
จากต่างประเทศโดยทันที หากแต่ทรงเลือกที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะ 
วงคัวโรปการด้วย ดังนันโครงการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศจึงยังคงถูกชะลอไว้เช่นเดิม

/3"เรื่องสำเนาหนังสือเรื่องกู้เงินทำรถไฟ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการกราบบังคมทูลพระบาทลมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว9 กุมภาพันธ์ร.ศ. 121,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/7 5 เลขท ี่ค .25/1 .
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม ้ว ่าลมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการจะไม่ทรงเห็นด้วยกับการกู้ 

เงินจากต่างประเทศ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระหัยแต่อย่างใด พระองค์!ด้มีจดห.มายติดต่อ 

กับพระยาสุร ิยานุว ัตรราชทูตสยามประจำกรุงปารีส ให้พระยาสุริยานุว ัตรตรวจลอบรายละเอียด 

การให ้ก ู้ของแหล่งต ่างๆ และแจ ้งให ้พระองค ์ทราบโดยตลอด ซ ึ่งพระยาส ุร ิยาน ุว ัตรก ็จะแจ ้ง 

รายละเอียดการให้ก ู้เง ินของประเทศต่างๆ ให้สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทราบเสมอ 

ทำให้ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงทราบถึงความเป็นไปของสถานการณ์การให้กู้ของ 

ประเทศต ่างๆ โดยตลอด และนำรายงานของพระยาสุร ิยาน ุว ัตรกราบบังคมท ูลพระบาทสมเด ็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นของพระองค์แนบไปด้วย ด้งเช่น เมื่อครั้งที่ 

พระยาสุริยานุวัตรได้มีโทรเลขแจ้งมายังลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการว่าฝรั่งเศสยินดีที่จะ 

ให้สยามกู้เงินจำนวนหนึ่งล้านปอนด์โดยไม่ต้องมีประกัน74 สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการ 

ได้นำสำเนาโทรเลขของพระยาสุริยานุวัตรขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อเรื่อง 

ด้งกล่าวด้วย ด้งนี้

"...การที่ผ ู้ให้กู้จะไม่เรียกร้องสิ่งใดเปนประกันนั้น ก ัเปนข้อสัญญาณอย่างดีท ี่ส ุดอันหนึ่ง 
แล้ว แต่ข ้าพระพุทธเจ้ายังเหนด้วยเกล้าฯ ว่า คงจะไม่เปนแต่ในที่ฝรั่งเศสแห่งเดียวที่จะไม่เรียก 
ประกัน ที่ในเมืองอื่นๆ ก็คงจะยอมอย่างนี้เหมือนกันหลายแห่ง เพราะมืเหตุที่เปนความจริงนั้งที่ด  ี
แลร้ายอผู้ 2 ประการ ประการหนึ่งข้างดีนั้น เพราะก?งสยามมืชื่อเสียงอย่างดีที่ส ุดในการเงินทอง 
ที่บ้านเมืองบริy รณ์แลที่ไม่ได้เคยเปนหนี้ประเทศใดเลย อีกประการหนึ่งข้างร้ายนั้น เพราะประเทศ 
ที่จะให้กู้น ั้นผู้ส ีกตัวว่ามืกำลังแรงกว่าสยาม ไม่ต้องเรียกประกันอันใดในชั้นต้นที่จะให้กู้ ครั้นกู้เข้า 
แล้วก็มืเสียงพอที่จะกีดกันประเทศอื่นๆ ซึ่งมืกำลังแรงเท่าๆ กัน อันจะคิดอุดหนุนก?งสยามนั้นได  ้
ถนัด ว่าประเทศตนเปนผู้ให้กู้มืผลประโยชน์ในเรื่องเงินทองของก?งสยามมากกว่าประเทศอื่นๆ ได ้
...ก ารไม่เรียกประกันนี้ไม่เปนสำคัญข้อเดียว ยังมีข้ออื่นๆ ดังเช่น กำหนดพิกัดดอกเบี้ยที่จะน้อย 
กว ่าก ันอย ่างไร ค ่านายหน ้าท ี่จะลดต ้น เง ินท ี่ก ู้ร ้อยละเท ่าใด อ ันจำจะต ้องส ืบสวนให ้ได ้ความ  
หลายๆแห่งก ่อนเปนอย่างตำส ุดจ ึงจะตกลงกู้.."

ความคิดเห็นข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการทรงให้ความ 

สำคัญกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ รอบด้าน ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับ 

ประเทศมหาอำนาจผูให้กู้ที่ประเทศผูให้กู้อาจเข้ามามีอิทธิพลและอำนาจเหนือสยาม โดยที่สยาม 

ไม่อาจที่จะขัดขืนหรือแสวงหาความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ ได้ ด้วยข้ออ้างที่ว่าประเทศผูให้กู้มี

74"เรื่องลำเนาการกู้เงินต่างประเทศส่งไปลงพิมพ์พระยาสุริยานุวัตรกราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโร 

ประการ14มกราคมร.ศ. 121,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.ธค/7 5 เลขท ี่ค .2 5 / 2.
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ผ ลประโยช น ์อย ู่ก ับสยามมากกว ่าประเท ศอ ื่น  ซ ึ่งการพ ิจารณ าด ังกล ่าวถ ือว ่าเป ็นการค ิดท ี่ 

ระม ัดระวังและรอบคอบ ทั้งน ี้เพราะร!วงเวลาดังกล่าวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างต้องการที่จะเข้า 

มาม ีอ ิทธ ิพลเหน ือสยาม และสมเด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการเองก็ทรงมีประสบการณ์ใน 

การเผชิญกับความต้องการเข้ามาแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ของมหาอำนาจสองประเทศนี้ 

เป็นอย่างดี ด ังนั้นพระองค์จึงไต้แนะนำให้พระยาสุริยานุวัตรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด 

เลียก่อน และอย่าคิดว่าการที่ประเทศผู้ให้กู้โม่เรียกประกันจะเป็นการดีเสมอไป

ในปี พ.ศ. 2446 กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย กราบบังคมทูลเสนอโครงการกู้เง ินจาก 

ต่างประเทศอีกครั้ง เนื่องด้วยรัฐมีค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประเทศในต้านต่างๆ เป็นจำนวน 

มาก ซึ่งถ้าหากต้องการที่จะสร้างทางรถไฟสายเหนือให้จนถึงเชียงใหม่ให้เสร็จก็จะต้องใช้เงินอีก 

เป ็น จำน วน ม าก 75 ป ระกอบก ับ น ายว ัน  เดอร ์ไฮเด (Von der Heide) ท ี่ปร ึกษากระทรวง 

เกษตราธิการและเจ้ากรมคลองไต้เสนอโครงการซุดช่อมคลองและสร้างคลองทดนํ้า76 ซ่ึงโครงการ 

ทั้งสองนี้ต ่างต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการดำเนินการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจาก 

ต่างประเทศมาใช้ในกิจการทั้งลอง โดยแนะนำให้กู้เงินจากธนาคารอังกฤษ และถ้าหากไม่ไต้เงินกู้ 

ดังกล่าวการดำเนินการในโครงการทั้งสองต้องยุติลงเนื่องจากเงินรายไต้ที่รัฐมีอยู่ไม่เพียงพอที่จะ 

ดำเนินการไต้77

เม ื่อลม เด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค ์’วโรปการไต ้ร ับลำเนาหน ังส ือของกรมหม ื่นมห ิศร 

ราชหฤทัยแล้ว พระองค์ทรงกราบบังคมทูลเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ดังนี้78

ในเรื่องที่กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยเสนอว่ารัฐบาลสยามควรกู้เงินจากธนาคารอังกฤษที่จะ 

ให้ก ู้ต ้นเงิน 100 ไต้ตัวเงิน 89 ม ีดอกเบ ี้ยร ้อยละ 5 จำนวน 1 ล ้านปอนด ์ เพื่อใช้ในการสร้างทาง 

รถไฟและการชลประทาน โดยหวังว่าเม ื่อก ิจการทั้งสองสร้างเสร็จแล้ว จะนำกำไรที่ได้จากการ 

ชลประทานมาใช้ในการชำระหนี้ส ินต่อไป ในประเด ็นด ังกล่าว หล ังจากการตรวจลอบและค ิด

7ะ,"เรื่องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 

กรกฎาคมร.ศ.122,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/7 5 เลขท ี่ค .25 / 3.

76"เรื่องรายงานโครงการทดนํ้าไฃนํ้าสำหรับที่ราบแห่งลาดแม่'นํ้าเจ้าพระยาตอนใต้ของมิสเตอร์วัน เดอร์ 

ใฮเด," หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 กษ. 9/5.

77"เรื่องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 

กรกฎาคมร.ศ. 122,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 7 5 เลขท ี่ค .25 / 3.

78”เรื่องสำเนาการกู้เงินต่างประเทศสํงไปลงพิมพ์กรมหลวงเทวะวงษวโรประการกราบบังคมทูลพระ 

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว18กรกฎาคมร.ศ.122,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.ธ ค / 7 5 เลขที่ค.
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คำนวณของสมเด็จฯกรมพระยาเทวะวงค์วโรปการแล้ว ทรงเห็นว่า ความคาดหวังดังกล่าวไม่อาจ 

เกิดขึ้นได้ ท ั้งน ี้เป ็นเพราะด้วยอัตราเงินกู้ด ังกล่าว ทำให้เงินที่ได้รับจากการกู้จริงไม่เพียงพอที่จะ 

ดำเนินการทั้ง 2 โครงการให้สำเร็จครบถ้วนไปได้ และหากดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจริง 

โอกาสที่จะต้องกู้เงินครั้งต่อไปก็จะมีลูง ซึ่งพระองค์มีความเห็นว่าหากมีการกู้เงินจริงควรที่จะคิดใช้ 

ในการสร้างทางรถไฟมากกว่าการซลประทาน

อาจกล่าวได ้ว ่าโครงการก ู้เง ินเพ ื่อข ุดคลองชลประทานได ้ร ับการด ัดค ้านจากลมเด ็จฯ 

กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการมากกว่ากู้เงินเพื่อทำทางรถไฟ เนื่องจากความไม่ชัดเจนที่ว่าโครงการ 

น ี้จะให้ผลตอบแทนมากน้อยเพ ียงใด และในขณะนั้นสยามยังไม่ม ีผ ู้ท ี่ม ีความรู้ความชำนาญใน 

เรื่องดังกล่าวเลย หากมีการดำเนินการขึ้นจะต้องอาดัยนายไฮเดเพียงผู้เด ียว อีกทั้งโครงการนี้จะ 

ต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งถ้าหากเกิดปัญหาใดๆก็ตามที่ทำให้นายไฮเดไม่อาจรับผิดชอบต่อไปได้ก็ 

จะไม่มีผู้รับช่วงต่อ79 80 ดังคำกราบบังคมทูลตอนหนึ่งว่า

. .ยังไมมหลักฐานสำหรับที่จะคิดให้ปรากฏในทางเลยว่า จะควรได้มาทางใดบ้างและเมื่อ 
ปลงใจว่าควรเชื่อผู้เช ี่ยวชาญในทางนี้อย่างเดียว กิยังมี'ความที่พึงกล้าอันตรายได้อผู้อีก เพราะการ 
ทำทางไขน ี้าน ี้ย ่อมอาล ัยอçjในซีวติของดอกเตอร์ว ันเดอไฮเดเป ็นสำคัญผู้เด ียว ความอนิจจังใน  
ลังขารกิ.มีอยู่ ไม่ผู้แน่ได้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนามาถึงเข้าวันใด..:,8°

ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการได้ทรงแนะนำว่าควรมีเจ้าพนักงานที่มีความรู้ทาง 

ด้านชลประทานให้เพียงพอเสียก่อน จึงค่อยๆ ขยายการดำเนินการต่อไป และในการพัฒนาระบบ 

ชลประทานนั้นควรเลือกทำในเรื่องที่ลามารถให้กำไรหรือเสมอตัวพอให้ได้เงินมาใช้ชำระดอกเบี้ย 

จากเงินที่กู้มา เช่น การซ่อมคลองเก่าที่มีอยู่หลายแห่งก่อน เป็นต้น81

ล่วนประเด็นของความจำเป็นที่ต ้องกู้เงินนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการไม่ได้ 

ปฏ ิเสธถึงความจำเป็นที่ต ้องกู้เง ิน เพียงแต่พระองค์ไม่ต้องการให้สยามกู้เงินจากต่างประเทศด้วย 

เหตุผลทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งผลเสียที่อาจตามมาจากการกู้เงินไม่ว่า 

จะเป ็นภาระการใช ้หน ี้จากเง ินก ู้ หร ือการเช ้ามาม ีอ ิทธ ิพลเหน ือสยามของประเทศผ ู้ให ้ก ู้ ดังนั้น 

พระองค์จ ึงเสนอให้ม ีการทดลองระดมทุนภายในประเทศก่อน ถ้าหากไม่ได้ผลจึงค่อยเลือกใช้วิธี

79เรื่องเดียวกัน.

80เรื่องเดียวกัน.

81“เรื่องลำเนาการกู้เงินต่างประเทศส่งไปลงพิมพ์กรมหลวงเทวะวงษวโรประการกราบบังคมทูลพระ 

บาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว18กรกฎาคมร.ศ.122,” หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.ธค/7 5 เลขที่ค.
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การกู้เง ินจากต่างประเทศ โดยมีหล ักการในการเล ือกว่าจะต ้องพ ิจารณารายละเอ ียดต ่างๆ ของ 

แหล่งให้กู้แต่ละแห่งให้ครบถ้วนทุกประเด็น เพิอประโยชน์สูงสุดทีประเทศจะไต้รับจากการกู้เงิน

ป ัญ หาเร ื่องการต ัดส ินใจว ่าจะก ู้เง ินต ่างประเทศหร ือไม ่ และก ู้มาใช ้เพ ื่อการใดเป ็นท ี่ 

ถกเถ ียงในหม ู่เสนาบด ีและผ ู้ท ี่ม ีล ่วนเก ี่ยวช ้องเป ็น เวลานาน แต ่ก ็ไม ่อาจหาข ้อสรุปได ้ ตังน์น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวจ ึงได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการขึนพิจารณาเรื่องการกู้ 

เง ินจากต ่างประเทศ ประกอบด ้วย กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ (ยศในขณะนั้น) กรมหลวง 

ดำรงราชานุภาพ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดตุวงตั กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย และเจ้าพระยาเทเวศร์ 

วงค่วิว ัฒน์ และได้ข้อสรุปในการประขุมว่า

"..รัฐบาลสยามจะหนีความจำเป็นในการที่จะกู้เงินเขาไม่พ้นแน่ ผ ิดกันแต่ว่าเวลาช้าหรือ 
เร็ว แต ่เน ื่องจากเง ินคงคล ังในศก 120 ม ือก ู้จำนวน 28,042,372 บาท และคาดว ่าในว ันส ิ้นศก  
121 จะมีเงินคงคลัง 24,139,902 บาท ดังนั้นจึงเห็นว่าควรตัดเงินคงคลังไปใช้ก่อน ต่อเมื่อปรากฏ 
ว่าไม่พอจริงเมื่อใดจึงค่อยคิดอ่านเรื่องเงินก ู้. . ."82

ตังนั้น การกู้เงินจากต่างประเทศจึงยังไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าสยามในช่วงที่สยามจะยังไม่ได้กู้ 

เงินจากต่างประเทศ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวก็พยายามหาวิธีเพ ื่อให้รัฐมีท ุน 

สำหรับการสร้างทางรถไฟต่อไป โดยการใช่วิธีระดมทุนภายในประเทศตามที่สมเด็จฯ กรมพระยา 

เทวะวงตัวโรปการได้เสนอไว้ แต่เนื่องจากการระดมทุนใช้ไม่ได้ผล ประกอบกับในปี พ.ศ. 2447 

งบประมาณรายจ่ายของสยามสูงมากถึง 57,389,622 บาท เป็นงบประมาณที่ต ั้งไว้เพื่อการสร้าง 

ทางรถไฟถึง 6,003,000 บาท ด ้วยงบประมาณจำนวนตังกล่าวสามารถสร้างทางรถไฟไปถึงแค ่ 

อุตรดิตถ์เท่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้ถึงเชียงใหม่ตังจุดมุ่งหมายได้83

ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำเรื่องปรึกษาคณะกรรมการชุดเดิม 

อ ีกครั้งและคณะกรรมการเห ็นว่าควรสอบถามถึงความค ิดเห ็นของ เอ็ดเวิด สโตรเบล (Edward 

strobel) ที่ปรึกษาราชการทั่วไป เก ี่ยวกับความเหมาะสมในการกู้เง ิน สาเหตุที่คณะกรรมการได้ 

เสนอให้ถามความคิดเห็นจากสโตรเบสนี้น่าจะเป็นเพราะเพื่อต้องการความคิดเห็นจากบุคคลที่ถึอ 

ว ่า เป ็นคนกลางมาจากประเทศท ี่เป ็นกลาง*ไม ่ม ีผลประโยชน ์ใดๆ ในสยาม เพราะท ี่ผ ่านมา

82"เรื่องคำกราบบังคมทูลของคณะกรรมการพิจารณาเงินที่จะทำรถไฟและเอริเกช'น," หอจดหมายเหตุ

แ ห ่งช าต ิ,ก ร .รค /2 0 เลขท ี่ค .5 .2 /9

83”เรื่องกู้เงินต่างประเทศทำรถไฟสายเหนือ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว8 กรกฎาคมร.ศ. 123,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,ทร.5 ค /7 5 เลขทีค่.25 / 5. 

Edward strobel เป็นชาวอเมริกา
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นอกจากเสนาบด ีชาวสยามแล ้ว ชาวต ่างประเทศท ี่ม ีบทบาทในการเสนอให ้ม ีการก ู้เง ินจาก 

ต ่างประเทศก ็ค ือท ี่ปร ึกษากระทรวงพระคล ังมหาสมบ ัต ิ ไม ่ว ่าจะเป ็น มิตเชล อินเนส (Mitchell 

Innis)ร ึเ ว ต ต ์ค า ร ์แ น ค  (Rivett Carnac) หร ือ  ด ับ บ ล ิว .  เจ. เ อ ฟ . ว ิ ล เ ล ี ย ม ล ั น  (พ. J. F. 

Williamson) ซึ่งล ้วนแต่เป ็นชาวอังกฤษ นอกจากนี้ การพิจารณาดันเองในหมู่เสนาบดีก็ไม่ได้ข้อ 

สรุปที่ชัดเจนอีกเช่นเคย

จากการพิจารณาสโตรเบสเห็นว่าถึงเวลาที่สยามจะต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ 

ในการสร้างทางรถไฟลายเหนือให้สำเร็จ และเพื่อไม่ให้กระทบถึงเงินคงคลังที่เริ่มลดน้อยลง และได้ 

ให้ความเชื่อมั่นดับฝ่ายที่หวั่นเกรงว่าหากกู้เงินจากต่างประเทศแล้วอาจทำให้ประเทศประสบดับ 

ภาวะที่ยุ่งยากทั้งจากการแทรกแชงของมหาอำนาจผู้ให้กู้ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินและภาระหนี้สิน 

ซึ่งสโตรเบสเห็นว่าประเทศจะเช้าสิสถานการณ์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการกู้เงินอย่างประมาทและใช้ 

จ่ายเงินที่กู้มาอย่างฟุมเพิอยเท่านั้น และสโตรเบสเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสยามจะสามารถบริหารจัดการ 

กู้เงินและใช้เงินได้อย่างเหมาะลมแน่นอน84

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู่ห ัวได้ร ับรายงายจากสโตรเบสแล้ว ใน 

การประชุมเสนาบดีสภา เมื่อชันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ได้มีการอนุบัติให้มีการดำเนินการ 

เตรียมการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟสายเหนือต่อไปเพื่อประโยชน์ทางด้าน 

การค้า ราชการ และการปกครองห ัวเม ืองทางเหน ือด ้วย โดยพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้า 

เจ ้าอยู่ห ัวทรงมอบหมายให้สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงด์วโรปการและกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 

ร่วมดันปรกษาตกลงดันเก ี่ยวดับการดำเนินการกู้เง ิน ซึ่งทั้งสองได้ตัดสินใจให้พระยาสุริยานุวัตร 

ราชทูตสยามประจำกรุงปารีสทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลสยามในการเจรจากู้เงิน85

ในการดำเน ินการเจรจาก ู้เง ินจากต ่างประเทศน ้น ร ัฐบาลสยามได ้พยายามหล ีกเล ี่ยง 

ประเด ็นทางการเม ืองเป ็นอย่างย ิ่ง ด ังจะเห็นได้จากการไม่ปรารถนาที่จะเจรจากู้เง ินดับธนาคาร 

ฮ่องกงเซึ่ยงไฮ้ ซ ึ่งเป็นธนาคารของอังกฤษเพียงลำพัง ในขณะที่ความสัมพ ันธ์ระหว่างสยามดับ 

ฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียด โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสยามมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนบริเวณฝัง 

ขวาของแม่นั้าโขงอยู่ดับฝรั่งเศส

หลังจากการพยายามเจรจาขอกู้เง ินจากแหล่งต ่างๆ เพื่อรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แก่ 

สยามมากท ี่ล ุด ในที่ล ุดรัฐบาลสยามก็ตัดสิน'ใจกู้งิน'ใน'วงเงิน 1 ล ้านปอนด ์ เส ียดอกเบ ี้ยร ้อยละ

84"เรื่องกู้เงินต่างประเทศทำรถไฟลายเหนือ เมมโมเรนดัมที่ปรึกษาราชการทั่วไป เอ็ดเวิด สโตรเบล เร่ือง 

การกู้เงินต่างประเทศ2 5 ต ุลาคมร.ศ .123,"หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/7 5 เร ื่อ งค .2 5 / 5.

85"เรื่องกู้เงินต่างประเทศทำรถไฟลายเหนือ รายงานการประชุมเสนาบดี 18พฤศจิกายน ร.ศ. 123," หอ 

จดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 7 5 เร ื่อ งค .25 / 5.
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4.5 และได ้ร ับ เง ินต ้นร ้อยละ91.ธ86จากธนาคารฮ่องกงเซ ี่ยงไฮ ้ซ ึ่งเป ็นธนาคารของอ ังกฤษ 

ธนาคารอินโดจีนของฝรั่งเศส และธนาคารเดนมาร์ค ซึ่งถือว่าเป็นการกู้ที่สยามได้รับประโยชน์พอ 

สมควร เพราะเมื่อเทียบจากการพยายามที่จะกู้ในครั้งที่ผ่านๆ มาพบว่าจำนวนเงินต้นที่สยามไดรั้บ 
มีอัตราที่มากกว่า และเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ากว่า และจากกู้เงินที่เลือกกู้โดยการกู้จากธนาคาร 

หลายๆ แห่ง แทนที่จะกู้จากธนาคารเพียงแห่งเดียวถือว่าเป็นการเลือกดำเนินการที่ป้องกันการเข้า 

มามีอำนาจและอิทธิพลเหนือสยามของประเทศใดประเทศหนึ่ง

สยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกู้เงินจากต่างประเทศอีกครั้งใน 

ปี พ.ศ. 2449 จำนวนเงิน 3 ล้านปอนด์จากธนาคารของ 3 ชาติ คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมัน87 

ซึ่งในการกู้ในครั้งหลังบี้ไม่มีการคัดค้านจากลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการแต่อย่างใด ท้ัง 

บี้เนื่องจากทรงเห็นว่าสยามยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกู้เงินเพื่อมาสร้างทางรถไฟในส่วน 

ต่างๆ ต่อไป อีกทั้งการกู้เงินจากต่างประเทศไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียดังที่เคยหวั่นเกรง แต่กระนั้น 

ประเด็นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศก็ไม่ได้ถูกละเลยไปในระหว่างการเจรจากู้เงินในครั้งบี้ 

ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการเจรจาที่จะไม่กู้เงินจากประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นต้น

ในประเด็นเรื่องการกู้เงินจากต่างประเทศ การที่สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการไม่ 

เห ็นด้วยกับการกูเงินนั้นเกี่ยวข้องกับ 2 ประเด็นหลักท ี่สำค ัญ คือ เร ื่องความมั่นคงของประเทศที่ 

อาจถ ูกแทรกแซงโดยประเทศมหาอำนาจผ ู้ให ้ก ู้ และเร ื่องสถานะทางการคล ังของประเทศ ท่ี 

ล ม เด ็จฯ กรมพระยาเทวะวงค ัวโรปการเห ็นว ่า การก ู้เง ินมาเพ ื่อทำทางรถไฟ หร ือสร ้างระบบ 

ชลประทานนั้น เป็นการลงทุนที่ลูงและได้ผลตอบแทนตํ่าจนถึงขั้นขาดทุนได้ จึงไม่เห็นทางที่ร ัฐจะ 

ได้กำไรจากกิจการดังกล่าวเพียงพอที่จะนำมาใช้หนี้สินที่กู้มาได้ และเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงการกู้เงิน 

จากต่างประเทศได้ ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการก็ทรงให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางกับ 

พระยาสุริยานุวัตรราชทูตสยามในการเจรจากู้เงินเพื่อให้สยามได้รับประโยชน์สูงสุดจาการกู้เงิน 

จากต ่างประเทศ ซ ึ่งถ ึงแม ้ว ่าการก ู้เง ินจากต ่างประเทศจะไม ่ส ่งผลเส ียทางด ้านการเม ืองด ังท ี่ 

ลมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงคัวโรปการทรงหวั่นเกรง แต่การคาดการณ์อื่นๆที่ทรงมีไว้ ไม่ว่าจะเป็น 

การที่สยามต้องกู้เงินจากต่างประเทศอีกในวงเงินที่มากขึ้น และภาระหนี้ส ินจากเงินกู้ท ี่สยามต้อง 

แบกรับกลายเป็นปัญหาทางการคลังที่สำคัญอย่างหนึ่งของสยามในช่วงปลายรัชกาล อาจกล่าวได้ 

ว่า การกู้เง ินจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการพัฒนาประเทศทางหนึ่ง แต่อีกทางหนึ่งก็นำมาซึ่ง

86,'รื่องกู้เงินต่างประเทศทำรถไฟสายเหนือรายงานการประชุมเสนาบดี2 7 กุมภาพันธ์ร.ศ.123," หอ 

จดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,กร.รค/7 5 เลขท ี่ค .2 5 / 5.

87"เรื่องกู้เงินลามล้านตอนหลัง พระยาสุริยานุวัตรกราบบังคมทูลพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 

อย ู่ห ัว7 ธ ันวาคมร.ศ.125,"หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,กร.5 ค / 7 5 เลขท ี่ค .25 / 9.
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ภาระการคลังของประเทศที่ม ีมากข ึ้น จนนำมาซึ่งการแก้ไขปรับลดงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 

ของกระทรวงต่างๆ ในตอนปลายรัชกาลในที่สุด
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